

## Phụ lục I

### KIẾN NGHỊ GIẢI TRÌNH, THÔNG TIN LẠI VỚI CỬ TRI <sup>(1)</sup>

(Kèm theo Báo cáo số 32 /BC-TTHĐND ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh)

**Tổng cộng: 81 kiến nghị. Cụ thể:**

#### **A. KIẾN NGHỊ CÓ NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI HOẶC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐÃ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN**

Tổng cộng: 50 kiến nghị. Gồm:

- + Kiến nghị có nội dung đã được các cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời: 12 kiến nghị
- + Kiến nghị có nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách, pháp luật đã được quy định trong các văn bản pháp luật và quy định của cơ quan có thẩm quyền: 38 kiến nghị

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA UBND TỈNH
<b>I</b>	<b>KIẾN NGHỊ CÓ NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI</b>	
01	<i>Câu 1. Cử tri A Chon, thôn Plei Rơ Hai 1, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum kiến nghị: Năm 2018, Nông trường cao su Thanh Trung thuộc Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum ký hợp đồng cao su liên kết với các hộ dân có đất của thôn Plei Rơ Hai 1 và thôn Plei Rơ Hai 2. Theo hợp đồng, Nông trường cao su đầu tư cây giống và vật tư; giá trị sản phẩm khi làm ra chia theo thỏa thuận (có nghĩa là hộ dân có đất được hưởng 49%; Công ty</i>	<p><b>Trả lời:</b> ... Qua thống kê đến giữa năm 2022, số hộ ký kết hợp đồng tại Nông trường Cao su Thanh Trung khoảng hơn 65% trong tổng số 519 hộ, trong đó, có gần 260 hộ ký hợp đồng chưa hoàn chỉnh (Người dân và Công ty đã ký nhưng chưa được Ủy ban nhân dân xã xác nhận do có xã yêu cầu người dân ký hợp đồng lên trực tiếp Ủy ban nhân dân xã để xác nhận chữ ký) hoặc một số hợp đồng còn thiếu văn bản ủy quyền hoặc thừa kế của chủ đất cũ..., do đó Công ty chưa thể bàn giao hợp đồng liên kết cho người dân. Những hợp đồng đã được ký đầy đủ và có xác nhận của chính quyền xã thì Nông trường đã bàn giao 01 bản hợp đồng cho người dân.</p> <p><i>Đối với việc ký kết hợp đồng liên kết - khoán với hộ ông A Chon: Hộ A Chon ký kết 02 hợp</i></p>

<sup>(1)</sup> Kiến nghị giải trình, thông tin lại với cử tri là những kiến nghị có nội dung đã được các cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời hoặc nội dung có liên quan cơ chế, chính sách, pháp luật đã được quy định trong các văn bản pháp luật và quy định của các cơ quan có thẩm quyền; các kiến nghị chưa thể giải quyết được do chưa có quy định hoặc không phù hợp với các quy định của pháp luật hoặc của cơ quan có thẩm quyền hoặc do chưa có nguồn lực để thực hiện, chưa xác định được thời gian cụ thể, hoặc kiến nghị khi giải quyết có liên quan đến nhiều sở, ngành, địa phương và các bộ, ngành Trung ương, chưa thể xác định được thời gian giải quyết (Điểm đ khoản 2 Điều 4 Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum)).

	<p>được hưởng 51%). Sau khi ký hợp đồng, Công ty không giao hợp đồng cho các hộ dân để làm hồ sơ lưu. Đến năm 2020, Nông trường cao su Thanh Trung tiếp tục ký hợp đồng với các hộ dân theo tỷ lệ như trên, nhưng lại không giao hợp đồng cho người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến với Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum bàn giao hợp đồng cho người dân theo quy định pháp luật.</p>	<p>đồng, trong đó 01 hợp đồng ký năm 2019 đã bàn giao. Hợp đồng thứ 02, hợp đồng liên kết trước đây ông A Chóch đã ký với Công ty, tuy nhiên hiện nay ông A Chóch đã mất, nên ông A Chon (là con ông A Chóch) đứng tên ký lại hợp đồng với Công ty. Tuy nhiên, do hợp đồng thiếu giấy ủy quyền hoặc thừa kế được Ủy ban nhân dân xã xác nhận, vì vậy, Công ty chưa thể ký hợp đồng thứ 02 với ông A Chon. Công ty đã chỉ đạo Nông trường Cao su Thanh Trung phối hợp với các bên có liên quan bổ sung văn bản còn thiếu để có cơ sở ký kết hợp đồng. Sau khi việc ký kết hoàn chỉnh hợp đồng, Công ty sẽ bàn giao cho ông A Chon 01 bản.</p>
02	<p><b>Câu 11. Cử tri Vũ Duy Định, thôn Ngọc Thụ, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi; cử tri Huỳnh Xuân Ba, thôn 2, xã Hòa Bình và cử tri phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Các xe ô tô thu mua mủ cao su dọc tuyến Quốc lộ 40 (huyện Ngọc Hồi) và các tuyến đường trên địa bàn thành phố Kon Tum che đậy không đảm bảo, có thùng chưa kín đậy để nước mủ chảy trên đường, mùi hôi thối phát tán ra môi trường làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt và sức khỏe người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến với Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum xử lý, chấn chỉnh; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng (Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông...) tuần tra, kiểm tra, xử lý các phương tiện thu mua này để đảm bảo môi trường trong sạch, bảo vệ sức khỏe người dân</p>	<p><b>Trả lời:</b> Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải (Thanh tra giao thông) phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý các phương tiện thu mua nông sản, cao su để đảm bảo môi trường trong sạch, bảo vệ sức khỏe người dân</p>
03	<p><b>Câu 33. Cử tri Trần Xuân Lạng, tổ dân phố 1; cử tri Đỗ Thị Sen tổ dân phố 3, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum cấp nước không đủ cho các hộ dân tại hẻm 141 đường Võ Nguyên Giáp và đường Trần Khánh Dư; đặc biệt vào mùa khô, dịp Tết cổ truyền trong nhiều năm thường xuyên không có nước, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân. Đề nghị Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum</p>	<p><b>Trả lời:</b> Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum (gọi tắt là Công ty) đã đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình đầu tư cải tạo nâng công suất Trạm xử lý nước từ 12.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm lên 17.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm, đã cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu nước như các năm trước đó. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển khách hàng (Số đầu nối đồng hồ) tăng nhanh và vào những ngày cuối năm, nhu cầu sử dụng nước tăng do phục vụ cấp nước công cộng (Chợ hoa, tưới cây xanh công cộng...), hầu hết hộ dân sử dụng nước đồng thời (Mở vòi cùng thời điểm) để vệ sinh nhà cửa, vật dụng... nên việc cấp nước có thời điểm không đủ như ý kiến, kiến nghị của cử tri đã nêu. Vì vậy, trước mắt đề nghị cử tri, khách hàng sử dụng nước nên có bồn chứa nước và có hệ thống van tự động (Van phao) để dự trữ nước, đảm bảo nhu cầu sử dụng.</p>

	<i>có biện pháp xử lý, khắc phục.</i>	Để đảm bảo phục vụ cấp nước cho Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Xây dựng theo dõi, đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum thường xuyên kiểm tra các sự cố rò rỉ tuyến ống dịch vụ nhất là mùa khô, dịp Tết cổ truyền giảm thiểu tối đa tình trạng nước yếu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng xây dựng nhà máy cấp nước mới theo quy hoạch chung của thành phố giai đoạn 2020 - 2030 đã được phê duyệt ( <i>Hiện nay Công ty đang triển khai thực hiện</i> ) để đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân trong vùng phục vụ cấp nước; phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra ảnh hưởng ( <i>nếu có</i> ) đến việc sử dụng nước nêu trên của chợ hoa Tết cổ truyền tại đường Trần Phú để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền hàng năm.
04	<b>Câu 35. Cử tri Y Yum, thôn Plei Weh, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Cao su liên kết giữa Nông trường cao su Tân Hưng với một số hộ dân xã Plei Weh (20,8 ha) được trồng từ năm 2009, có một số diện tích đã khai thác, một số lại chưa được khai thác. Đề nghị Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum trả lời cho cử tri biết số diện tích chưa khai thác có tiếp tục được khai thác không.	<b>Trả lời:</b> Ngày 21 tháng 07 năm 2023, Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum có văn bản số 792/CSKT-KHXDCB trả lời cụ thể như sau: Nông trường cao su Tân Hưng thuộc Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum đang quản lý 255,628 ha vườn cây cao su liên kết với người dân, vườn cây được trồng trong các năm 2007, năm 2008 và năm 2009, đưa vào khai thác từ năm 2016 đến năm 2018. Trong tổng số 255,628 ha vườn cây trồng năm 2009; có 23,420 ha vườn cây liên kết yếu kém ( <i>Bao gồm cả phần diện tích vườn cây liên kết của ông Y Yum</i> ) không đủ điều kiện để đưa vào khai thác do đất xấu, không phù hợp trồng cao su, trồng trên đồi cao, độ dốc lớn, đường xá đi lại khó khăn... nên vườn cây sinh trưởng phát triển kém, tỷ lệ cây nhỏ nhiều, vỏ mỏng. Qua kiểm tra, đánh giá chất lượng vườn cây thì số cây đạt tiêu chuẩn đưa vào cạo rất thấp. Do đó, Công ty đã có văn bản báo cáo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về thực trạng vườn cây, Tập đoàn đã thống nhất cho Công ty thanh lý vườn cây cao su yếu kém, không có khả năng đưa vào khai thác <sup>(2)</sup> . Hiện nay, Công ty đã trình Tập đoàn hồ sơ phê duyệt giá bán gỗ củi cao su thanh lý. Sau khi được Tập đoàn phê duyệt giá bán, Công ty sẽ tổ chức bán đấu giá và cưa cắt cây để trả lại đất cho người dân chuyển đổi sang cây trồng khác phù hợp hơn.
05	<b>Câu 37. Cử tri A Đính, thôn Plei Klech, xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Năm 1997, Công ty TNHH MTV Tiên Dung có khai thác đá trên địa bàn thôn Plei Klech và thôn Đăk Rơ Đe. Đến khoảng năm 2008, Công ty ngừng khai thác nhưng không thực hiện đúng quy định về trả lại mặt bằng sau khi ngừng hoạt động, để lại một cái hố sâu, rất nguy hiểm cho người dân xung	<b>Trả lời:</b> Mỏ đá xã Ngok Bay đã được Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Kon Tum khai thác từ trước, đến năm 2004 Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Xí nghiệp Tiên Dung ( <i>nay là Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Tiên Dung</i> ); đến năm 2006 tiếp tục được Ủy ban nhân dân tỉnh gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản thời hạn đến tháng 12 năm 2007. Sau khi kết thúc thời hạn khai thác, Công ty đã tiến hành thực hiện cải tạo phục hồi môi trường: Đề nghị khai thác giữ lại làm hồ chứa nước, làm hàng rào bảo vệ, hỗ trợ bằng tiền cho nhân dân ( <i>theo các Biên bản làm việc ngày 08 tháng 9 năm 2009, ngày 02 tháng 10 năm 2009, ngày 05 tháng 10 năm 2009, ngày 12 tháng 10 năm 2009, ngày 23 tháng</i>

<sup>(2)</sup> Quyết định số 66/QĐ-HĐQTCSVN ngày 23 tháng 3 năm 2023.

	<p>quanh (đặc biệt trong ngày 09 tháng 5 năm 2023 đã có một bé trai 11 tuổi bị đuối nước). Trước đây, Công ty có hứa khắc phục trả lại mặt bằng nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Tiên Dung có hướng khắc phục xử lý, trả lại mặt bằng, tránh gây nguy hiểm cho người dân.</p>	<p>11 năm 2009 và ngày 26 tháng 11 năm 2009 giữa chính quyền địa phương địa phương với Công ty); chính quyền thôn, xã đã thống nhất nghiệm thu, bàn giao và chấp nhận phương án nhận tiền hỗ trợ của Công ty (Biên bản làm việc ngày 23 tháng 11 năm 2009), Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Kon Tum đã tổ chức kiểm tra và xác nhận công tác phục hồi môi trường tại Biên bản làm việc ngày 26 tháng 11 năm 2009. Tuy nhiên, số tiền hỗ trợ để sử dụng vào mục đích công ích, lúc đó chưa có mục tiêu cụ thể nên các thôn chưa nhận tiền. Hiện trạng mỏ đá Ngok Bay hiện tại là đất có mặt nước và đất hành lang bảo vệ, đất đường sinh hoạt kết nối với đường tỉnh lộ 675, được quy hoạch là đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản (NTS) thuộc đất công. Hiện nay đang có một số hộ dân xâm canh, xâm cư trong khu vực (Thời điểm khoảng sau năm 2010), sau khi mỏ đã cải tạo, phục hồi môi trường. Khu vực mỏ hiện là đất công, được Nhà nước quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai. Đến nay các quy định hiện hành không có quy định chuyển tiếp để xử lý các phát sinh (nếu có). Để quản lý bảo vệ, khai thác, sử dụng khu vực trên được an toàn, hiệu quả, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Bay và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Tiên Dung thống nhất thực hiện: Tiếp tục thực hiện giải pháp trồng cây quanh hành lang bảo vệ hồ, cắm biển báo, tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân biết tránh những sự cố tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Nguồn kinh phí Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thương mại Tiên Dung thống nhất tiếp tục hỗ trợ số tiền trước đây cho 02 thôn Pleiklech và thôn ĐăkRode và ủng hộ ngân sách xã nhưng chưa nhận theo các biên bản làm việc trước đây<sup>(3)</sup>. Về lâu dài đề nghị các cơ quan chức năng xem xét có kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất trên, nhằm tạo nguồn thu ngân sách, đồng thời khi đó, chủ thể trúng đấu giá sẽ có trách nhiệm và quyền lợi trong việc khai thác, sử dụng đảm bảo hiệu quả và an toàn theo quy định của pháp luật.</p>
06	<p><b>Câu 40. Cử tri Đặng Công Nửa, thôn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Hiện nay, các ngân hàng chưa lắp đặt máy ATM trên địa bàn xã Kroong, người dân phải đi đến trung tâm thành phố Kon Tum để rút tiền trong thẻ ATM, chi phí đi lại tốn kém. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến với các ngân hàng quan tâm, lắp đặt máy ATM để phục vụ chung cho người dân trên địa bàn xã.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Đến 30 tháng 6 năm 2023, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 84 máy ATM đang hoạt động (Trong đó, địa bàn thành phố Kon Tum: 50 máy, huyện Đăk Hà: 11 máy, huyện Đăk Tô: 05 máy, huyện Ngọc Hồi: 08 máy, huyện Đăk Glei: 02 máy, Sa Thầy: 03 máy, huyện Tu Mơ Rông: 01 máy, huyện Kon Plong: 02 máy; huyện Kon Rẫy: 02 máy). Vị trí lắp đặt ATM được phân bố khá đều trên khắp địa bàn các huyện/thành phố, đáp ứng phần lớn nhu cầu rút tiền mặt của người dân. Hiện nay, việc lắp đặt ATM phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về địa điểm lắp đặt, hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống dự phòng, phần mềm quản lý, các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng, các chính sách bảo mật thông tin, quy trình vận hành, quản lý rủi ro, bảo trì, bảo dưỡng và giám sát hoạt</p>

<sup>(3)</sup> Biên bản làm việc ngày 02/10/2009 Giữa Công ty Tiên Dung với đại diện ban nhân dân 02 thôn và Ủy ban nhân dân xã là hỗ trợ số tiền là 40.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) và ủng hộ ngân sách xã 20.000.000 đồng theo biên bản ngày 23 tháng 11 năm 2009.

		<p>động ATM... Bên cạnh đó, chi phí lắp đặt và duy trì hoạt động một máy ATM là khá lớn nên trước khi tiến hành lắp đặt, các chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) phải cân đối, đảm bảo số lượng giao dịch qua ATM đủ lớn tại địa điểm lắp đặt, đáp ứng hiệu suất và hiệu quả hoạt động của máy. Đồng thời, việc lắp đặt mới ATM do trụ sở chính của các NHTM xem xét, phân bổ cho các chi nhánh NHTM theo kế hoạch hằng năm. Do đó, việc cử tri kiến nghị lắp đặt ATM trên địa bàn xã Kroong sẽ được NHNN chi nhánh tỉnh Kon Tum ghi nhận và có ý kiến đối với các chi nhánh NHTM trên địa bàn nghiên cứu, xem xét trong thời gian đến khi đảm bảo đáp ứng được các quy định về điều kiện lắp đặt, an toàn bảo mật, hiệu quả hoạt động... Hiện nay, mạng dữ liệu di động 4G, mạng wifi cá nhân, công cộng đã tương đối phổ biến. Đề nghị người dân tăng cường việc thanh toán qua ứng dụng của các ngân hàng trên điện thoại thông minh hoặc thanh toán qua ví điện tử Mobile Money của các nhà mạng để thanh toán hàng hóa, dịch vụ thay thế cho chức năng thanh toán của máy ATM, đồng thời thúc đẩy, tạo thói quen thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội.</p>
07	<p><b>Câu 42. Cử tri Trần Duy Ngộ, tổ dân phố 9, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng có phương án kiểm định xe cơ giới đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật, đồng thời phòng chống các biểu hiện tiêu cực, những nhiễu, gây khó khăn, gây phiền hà, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến đăng kiểm được dễ dàng, đỡ mất thời gian và giảm áp lực tại Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 82.01.S.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Về nội dung này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 1445/UBND-HTKT ngày 19 tháng 5 năm 2023 chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan trong việc đảm bảo tổ chức hoạt động kiểm định phương tiện tại Trung tâm đăng kiểm 82.01.S phục vụ tốt nhu cầu của người dân và không để xảy ra tiêu cực, những nhiễu gây khó khăn cho người dân. Bên cạnh đó, Sở Giao thông vận tải đã thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình đăng kiểm; tổ chức làm thêm giờ và làm thêm vào các ngày nghỉ để phục vụ nhu cầu kiểm định của Nhân dân; đồng thời, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cơ quan liên quan triển khai thu hút, kêu gọi đầu tư thêm các trung tâm đăng kiểm phương tiện trên địa bàn tỉnh để phục vụ tốt nhất nhu cầu đăng kiểm phương tiện. Trong 06 tháng đầu năm, nhu cầu đăng kiểm tăng cao nên xảy ra tình trạng phải xếp hàng, chờ đăng kiểm, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên quan cùng với việc một số phương tiện xe ô tô con không kinh doanh vận tải được tự động gia hạn thời hạn kiểm định theo quy định tại Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thì tình hình kiểm định phương tiện tại Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S đã ổn định, không còn tình trạng chủ phương tiện phải xếp hàng chờ đăng kiểm. Trong thời gian đến, Sở Giao thông vận tải theo dõi, chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S tăng cường nhân lực, vật lực thực hiện nghiêm các quy trình, quy định trong kiểm định; nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong thực thi công vụ, nghiêm cấm các hành vi tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho chủ phương tiện và người dân trong công tác kiểm định xe.</p>

08	<p><b>Câu 43. Cử tri Nguyễn Thị Út, tổ dân phố 6, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Trong Văn bản số 6334/NHCS-TDNN-TDSV-QLN ngày 12 tháng 08 năm 2022 của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh về việc trả lời vướng mắc sau Hội nghị tập huấn chuyên đề tín dụng có nội dung: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, khổ cuối có nội dung: Đối với đối tượng cán bộ công chức, đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, có việc làm và thu nhập ổn định, có nhu cầu vay vốn để tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập cho bản thân và gia đình, các đơn vị tham mưu, cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí nguồn ủy thác từ ngân sách địa phương để cho vay (lưu ý việc cho vay đối tượng đặc thù tại địa phương phải được Hội đồng nhân dân nhất trí thông qua để đảm bảo quy định hiện hành về nhận vốn ủy thác từ ngân sách địa phương)” (tại điểm a, mục 2 nhỏ, trang 5). Hiện nay có một số cán bộ công chức, cán bộ hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội có mức lương rất thấp, không đủ trang trải cuộc sống, rất cần một số vốn để kinh doanh, chăn nuôi để trang trải cuộc sống. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khảo sát, nghiên cứu, ban hành quy định mức lương cụ thể để đối tượng cán bộ công chức được vay vốn, phát triển kinh tế gia đình.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Đến 31 tháng 7 năm 2023, tổng dư nợ các Chương trình tín dụng chính sách cho vay giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 628 tỷ đồng, chiếm 15,4%/tổng dư nợ của toàn chi nhánh và đã có 13.325 lao động được tiếp cận nguồn vốn để giải quyết việc làm, tự tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tạo thu nhập ổn định. Nguồn vốn để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm hiện nay vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của tất cả các đối tượng thụ hưởng chính sách. Hiện nay, nguồn vốn tín dụng từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội được ưu tiên trước tiên cho các đối tượng hộ gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ mới thoát nghèo ... so với các đối tượng còn lại khác. Bên cạnh đó, Quốc hội, Chính phủ cũng đã ban hành một số chính sách để cải thiện mức thu nhập cho công chức, viên chức, người lao động (Như thực hiện chính thức tăng lương cơ sở lên 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2023). Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc bổ sung đối tượng khách hàng vay vốn là cán bộ, công chức, viên chức, đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, có việc làm và thu nhập ổn định, có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho bản thân và gia đình để được vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương.</p>
09	<p><b>Câu 45. Cử tri A Quết, thôn Kroong Klah, xã Kroong, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Hiện nay, nhiều sinh viên cao đẳng, đại học không có việc làm sau khi tốt nghiệp. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, tổ chức thi tuyển công chức để tạo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3332/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2023 về việc tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023, trong đó giao Sở Nội vụ thông báo rộng rãi để các cá nhân biết tham gia đăng ký dự thi; Kế hoạch này đã được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ.</p>
10	<p><b>Câu 62. Cử tri A Rủi, thôn Kon Sơ Tiu, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà kiến nghị:</b> Đề nghị cơ</p>	<p><b>Trả lời:</b> Việc đề nghị nên hợp đồng trực tiếp với Ban quản lý các thôn phát dọn 2 bên hành lang Tỉnh lộ 671, đơn vị Quản lý đường đã nhiều lần hợp đồng với Ban quản lý các thôn, với</p>

	<p>quan quản lý Tỉnh lộ 671 ký kết hợp đồng trực tiếp với Ban quản lý các thôn để thực hiện việc phát dọn hai bên hành lang đường.</p>	<p>người dân sống gần tuyến đường để phát quang, nhưng kết quả làm không đạt theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, nên đơn vị Quản lý đường không hợp đồng tiếp.</p>
11	<p><b>Câu 69. Cử tri A Bok, thôn Kon Năng Treang, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà kiến nghị:</b> Hiện nay, tình trạng xuống cấp văn hóa, đạo đức, vi phạm pháp luật của một bộ phận giới trẻ càng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, việc giáo dục về văn hóa, đạo đức, pháp luật cho học sinh, sinh viên chưa được quan tâm. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo cần quan tâm, chú trọng đúng mức đến giáo dục đạo đức trong nhà trường.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa, chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; các sở, ban ngành liên quan và các địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã ban hành các kế hoạch triển khai công tác tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường; các giải pháp về phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tội phạm, ma túy... Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong ngành tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, ngăn chặn buôn bán, sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử trong trường học, phòng chống bạo lực học đường, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Đẩy mạnh phong trào “Xây dựng trường học hạnh phúc”; “Trường, lớp xanh - sạch - đẹp - an toàn”, xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong trường học... Các cơ sở giáo dục đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, học đi đôi với hành, vận dụng lý luận với thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho học sinh, sinh viên. Các nhà trường đã thành lập tổ tư vấn tâm lý hoặc phòng tham vấn tâm lý theo quy định, nhằm giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử trên môi trường mạng, hỗ trợ tư vấn tâm lý cho học sinh khi gặp khó khăn, phối hợp giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội trong giáo dục đạo đức học sinh, phối hợp với ngành Công an, Y tế trong công tác tuyên truyền về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe học sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường. Trong các năm học gần đây, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá và chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh luôn được giữ vững, nâng cao...</p> <p>Năm học 2023-2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương, tiếp tục, thường xuyên tổ chức triển khai, thực hiện tốt các giải pháp nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa, chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên theo các văn bản, kế hoạch đã ban hành; trong đó chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; công tác xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025. Ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xây</p>

		dựng trường học hạnh phúc”; “Trường, lớp xanh - sạch - đẹp - an toàn”; triển khai hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, ma túy, ngăn chặn buôn bán, sử dụng thuốc lá điện tử trong trường học..., “Xây dựng mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học”, “Trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng” phù hợp với tình hình tại các địa phương. Hướng dẫn tổ tư vấn tâm lý học đường, phòng tham vấn tâm lý học đường hoạt động hiệu quả. Đổi mới có hiệu quả phương pháp dạy học. Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng tổ chức có hiệu quả công tác phối hợp tốt hơn nữa giữa nhà trường- gia đình - cộng đồng trong giáo dục học sinh.
12	<b>Câu 98. Cử tri xã Đăk Tô Kan, huyện Tu Mơ Rông kiến nghị:</b> Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh bàn giao hồ sơ kỹ thuật hệ thống kênh mương của công trình thủy lợi Đăk Hnia (Ban đã giao về địa phương quản lý nhưng chưa bàn giao hồ sơ) để địa phương có cơ sở duy tu, bảo dưỡng.	<b>Trả lời:</b> Công trình hồ chứa Đăk Hnia có 04 tuyến kênh nhánh: N1, N3, N5 và N5a được phân cấp cho địa phương quản lý. Từ khi nhận bàn giao quản lý công trình ( <i>Cum đầu mối, kênh chính</i> ) từ địa phương đến nay, Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh chỉ có hồ sơ của công trình đầu mối và kênh chính, không có hồ sơ các tuyến kênh nhánh: N1,N3,N5 và N5a. Nội dung này kiến nghị này, Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh đã có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Tu Mơ Rông tại Công văn số 83/BQL-KTQLCT ngày 04 tháng 7 năm 2023, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông thông tin cho cử tri biết
<b>II</b>	<b>KIẾN NGHỊ CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐÃ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN</b>	
01	<b>Câu 6. Cử tri thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi kiến nghị:</b> Trước Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét bỏ nội dung "nhưng lũy kế số tiền sử dụng đất điều tiết cho 01 xã không quá 05 tỷ đồng/năm" và biên tập lại điểm II.2 khoản 5 Điều 4 Quy định phân cấp ngân sách Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh) như sau: "Điều tiết 10% cho ngân sách xã, phường, thị trấn để duy tu, sửa chữa, nâng cấp công trình hạ tầng; hỗ trợ làm đường ngõ hẻm, đường giao thông nông thôn". Qua kết quả trả lời, Ủy ban nhân dân tỉnh chưa nêu cụ thể lộ trình, thời gian nào trình Hội đồng	<b>Trả lời:</b> Căn cứ quy định của Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó tại gạch đầu dòng (-) thứ 2 mục 2 điểm II.2 Khoản 5 Điều 4 quy định “ <i>Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn các phường, thị trấn và xã đã đạt chuẩn nông thôn mới: Điều tiết 10% cho ngân sách xã, phường, thị trấn để duy tu, sửa chữa, nâng cấp công trình hạ tầng; hỗ trợ làm đường hẻm, đường giao thông nông thôn, nhưng lũy kế số tiền sử dụng đất điều tiết cho 01 xã không quá 05 tỷ đồng/năm</i> ”.
		Tại khoản 23 Điều 4 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định “23. Thời kỳ ổn định ngân sách địa phương là thời kỳ ổn định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới trong thời gian 05 năm, trùng với kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm hoặc theo quyết định của Quốc hội.”. Đồng thời, tại điểm a Khoản 7 Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước “Trong thời kỳ ổn định ngân sách <b>không thay đổi tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách</b> ”.
		Theo các quy định nêu trên, trong giai đoạn ổn định ngân sách 2022-2025, việc sửa đổi Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh là



	<i>nhân dân tỉnh để điều chỉnh một số nội dung theo kiến nghị của cử tri về Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND. Vì vậy, cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phải nêu cụ thể thời gian thực hiện</i>	chưa phù hợp với quy định tại Luật Ngân sách nhà nước. Trước mắt, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện Ngọc Hồi theo phân cấp quản lý, xem xét sự cần thiết theo đề nghị của các xã, thị trấn để ưu tiên phân bổ, hỗ trợ ngân sách huyện có mục tiêu cho xã, thị trấn để đầu tư, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng theo khả năng cân đối nguồn thu của cấp huyện được hưởng và quy định về phân cấp ngân sách, quản lý vốn đầu tư công theo quy định pháp luật hiện hành.
02	<b>Câu 10. Cử tri xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông kiến nghị:</b> <i>Hiện nay, mức hỗ trợ trồng rừng 10 triệu đồng/ha là thấp (chỉ đảm bảo mua cây giống, chăm sóc, mua phân bón trong năm thứ nhất). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ trồng rừng cao hơn để khuyến khích người dân trồng rừng</i>	<b>Trả lời:</b> Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ <sup>(4)</sup> và khoản 1 Điều 5 Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ <sup>(5)</sup> quy định mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng/ha để mua cây giống, phân bón và chi phí một phần nhân công. Hiện nay, tỉnh Kon Tum đang áp dụng mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất tối đa là 10.000.000 đồng/ha là phù hợp với quy định hiện hành; việc nâng mức hỗ trợ thuộc thẩm quyền của Chính phủ, do đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ xem xét chính sách nâng định mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất, khuyến khích thu hút người dân tham gia trồng rừng, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp sang trồng rừng tập trung. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp trình Chính phủ; dự thảo Nghị định sẽ thay thế các văn bản quy định chính sách về lâm nghiệp hiện hành, trong đó có mức hỗ trợ trồng rừng đảm bảo hài hòa khả năng cân đối ngân sách nhà nước và phù hợp thực tiễn; tạo động lực kinh tế, khuyến khích người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng <sup>(6)</sup>
03	<b>Câu 13. Cử tri Nguyễn Đức Tuấn, thôn Trung Nghĩa Tây, xã Kroong và cử tri A Như, thôn Plei Lay, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> <i>Từ tháng 01 năm 2023 đến nay, vắc xin 5 trong 1 tiêm cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi không có, mà hiện nay giá tiêm vắc xin dịch vụ rất đắt (hơn 1 triệu đồng/liều tiêm dịch vụ), trong khi đời sống người dân đồng bào dân tộc thiểu số còn rất nhiều khó khăn, không đủ điều kiện để đưa con em mình đi tiêm dịch vụ. Đề nghị Sở Y tế cấp vắc xin 5</i>	<b>Trả lời:</b> Từ trước đến nay, tất cả các loại vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) được Chính phủ giao Bộ Y tế thực hiện mua sắm từ nguồn ngân sách Trung ương để cung ứng cho các địa phương. Tuy nhiên, từ tháng 12 năm 2022 đến nay Bộ Y tế đã ngừng cung ứng vắc xin DPT-VGB-Hib (vắc xin 5 trong 1) cho các địa phương trong toàn quốc nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng, đồng thời có văn bản yêu cầu các địa phương sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của tỉnh để mua vắc xin cho địa phương. Do các văn bản Bộ Y tế hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng nên tất cả các địa phương trên toàn quốc đều chưa đủ cơ sở để triển khai, thực hiện việc mua sắm vắc xin. Trước những khó khăn, vướng mắc về cung ứng vắc xin thuộc Chương trình TCMR; ngày 10 tháng 7 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP về việc bố trí ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Y tế để thực hiện

<sup>(4)</sup> Về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.

<sup>(5)</sup> Về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

<sup>(6)</sup> Công văn số 4530/BNN-LN ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

	<p><i>trong 1 cho Trạm Y tế để kịp thời tiêm chủng cho trẻ em</i></p>	<p>mua và cung ứng vắc xin trong Chương trình TCMR cho các địa phương trong cả nước. Hiện nay, Bộ Y tế đang khẩn trương tích cực thực hiện việc mua vắc xin cũng như tìm kiếm các nguồn hỗ trợ khác để có vắc xin cấp cho các địa phương trong thời gian sớm nhất có thể.</p> <p>Tại tỉnh Kon Tum, vắc xin DPT-VGB-Hib được Bộ Y tế cung ứng từ tháng 11 năm 2022 và tổ chức tiêm chủng đến tháng 02 năm 2023 thì hết số lượng vắc xin được cấp nên không còn vắc xin để cấp cho các huyện, thành phố. Đến ngày 25 tháng 8 năm 2023, tỉnh Kon Tum được Bộ Y tế cấp 2.000 liều vắc xin DPT-VGB-Hib (<i>Công văn số 1453/VSDTTU-TCQG ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương-Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin DPT-VGB-Hib nguồn viện trợ, tài trợ</i>), đã thực hiện triển khai tiêm chủng trong tháng 9/2023 cho trẻ đủ 2 tháng tuổi trở lên chưa được tiêm vắc xin DPT-VGB-Hib, trong đó ưu tiên cho nhóm trẻ nhỏ tuổi nhất (<i>theo hướng dẫn của chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia</i>), và 2.000 liều này đã triển khai hết ngay trong tháng 9 năm 2023 và hiện vẫn chưa được cung ứng tiếp. Ngay sau khi được Bộ Y tế cung ứng vắc xin DPT-VGB-Hib lần tiếp theo, ngành Y tế kịp thời tổ chức triển khai tiêm vét, tiêm bổ sung ngay cho các đối tượng chưa được tiêm/tiêm chưa đủ mũi đối với vắc xin DPT-VGB-Hib</p>
04	<p><b>Câu 16: Cử tri Ngô Văn Hương, thôn Kon Sơ Lam 2, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cho cử tri biết việc Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum ban hành bảng giá đất có đúng thẩm quyền hay không; đồng thời tổ chức đối thoại trực tiếp với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để trả lời về các vấn đề liên quan đến giải phóng, đền bù tuyến đường Trường Chinh.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Triển khai thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ủy quyền Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giá đất cụ thể tại Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2023 là phù hợp theo quy định của pháp luật; cụ thể Ủy ban nhân dân tỉnh đã ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giá đất cụ thể (<i>chứ không phải ủy quyền ban hành Bảng giá đất như kiến nghị của cử tri</i>). Việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giá đất cụ thể nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác tổ chức kiểm tra, xác định giá đất đảm bảo sát với tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương và tính khả thi trong việc triển khai thực hiện các dự án (<i>Cụ thể như tính chất quan trọng của các dự án, nguồn vốn, thời gian, để triển khai dự án ...</i>) góp phần giảm bớt thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; giúp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động hơn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, phát huy lợi thế từ việc bám sát thực tiễn, đặc điểm của địa bàn quản lý.</p> <p>- Về các vấn đề liên quan đến giải phóng, đền bù tuyến đường Trường Chinh: Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư tại Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2014. Do đó, khi thực hiện dự án đường Trường Chinh trên địa bàn thành phố Kon Tum thì công tác thu hồi đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh</p>

		<p>hường đã được Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum thực hiện theo thẩm quyền và triển khai theo quy định; về bồi thường đất, ngoài việc bồi thường theo giá đất cụ thể, nhà nước còn có chính sách hỗ trợ tìm kiếm việc làm chuyên đổi nghề nghiệp: Mức hỗ trợ đất nông nghiệp: Bằng 02 lần giá đất trong bảng giá đất, riêng lúa lúa nước bằng 03 lần giá đất trong bảng giá đất theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Luật Đất đai và hỗ trợ ổn định cuộc sống (<i>Hỗ trợ về gạo, giống cây trồng, giống vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, Y tế, Giáo dục,...</i>).</p> <p>Đối với tài sản và các công trình trên đất bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất: Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, Bảng đơn giá các loại cây trồng vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Vì vậy, chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân và theo đúng quy định</p>
05	<p><b>Câu 17. Cử tri Đinh Thanh Sơn, thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Thời gian qua, người dân làm đơn đăng ký đo đạc đất đai để lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cũng như lập hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Kon Tum nhưng việc tiến hành đo đạc và xuất trích lục đo của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Kon Tum còn chậm, trong quá trình đo đạc không có các hộ tư cận, liền kề dẫn đến việc dễ xảy ra tranh chấp về sau. Đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Kon Tum phải mời đầy đủ các hộ dân có đất liền kề khi tiến hành đo đạc để xác định cụ thể ranh giới đất, tránh tranh chấp có thể xảy ra</p>	<p><b>Trả lời:</b> Công tác đo đạc, xác minh thực địa thửa đất là bước công việc cần thiết trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người sử dụng đất, trong đó việc lấy ý kiến các chủ sử dụng đất liền kề về ranh giới, kết quả đo đạc là rất quan trọng. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai theo dõi, kiểm tra quy trình thực hiện công tác đo đạc, xác minh thực địa của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố. Kết quả đo đạc chỉ được xác lập sau khi có đầy đủ ý kiến thống nhất của các chủ sử dụng đất giáp ranh, liền kề theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra, chấn chỉnh Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố trong công tác đo đạc, xác minh thực địa thửa đất. Qua kiểm tra, hầu hết các trường hợp sau khi đo đạc, xác minh thực địa có sự biến động, thay đổi về ranh giới, diện tích thửa đất so với giấy tờ về quyền sử dụng đất đều có ý kiến thống nhất, xác nhận về ranh giới của các chủ sử dụng đất liền kề có liên quan trong thành phần hồ sơ. Đồng thời, để tránh tình trạng tranh chấp đất đai về sau có thể xảy ra theo ý kiến kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố nghiêm túc, tăng cường công tác kiểm tra, xác minh thực địa, lấy ý kiến của các chủ sử dụng đất liền kề khi giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính có liên quan, nhất là các trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trước đây qua các thời kỳ mà người sử dụng đất thực hiện các quyền theo quy định</p>
06	<p><b>Câu 18. Cử tri Nguyễn Văn Quốc, thôn 6, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung thêm cán bộ</p>	<p><b>Trả lời:</b> Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra, rà soát số lượng hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện để xem xét, cân đối số</p>

	<p><i>phụ trách lĩnh vực đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh để đảm bảo giải quyết kịp thời hồ sơ cho người dân và giảm áp lực công việc cho cán bộ tại bộ phận này. Vì hiện nay số lượng người dân đến giao dịch ở lĩnh vực này rất lớn nhưng chỉ bố trí 02 cán bộ phụ trách là quá ít, không giải quyết kịp thời hồ sơ của người dân.</i></p>	<p>lượng viên chức, người lao động cho đảm bảo, phù hợp. Qua rà soát, số lượng hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã cơ bản đi vào ổn định, dao động trung bình từ 80-90 hồ sơ/01 ngày; tại một số huyện như: Huyện Đắk Hà trung bình từ 70-80 hồ sơ/01 ngày, huyện Ngọc Hồi trung bình từ 50-60 hồ sơ /01 ngày. Trong khi đó, Văn phòng Đăng ký đất đai đã bố trí viên chức và người lao động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 04 người (01 Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố và 03 cán bộ chuyên môn thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả và xử lý hồ sơ đăng ký biến động, giao dịch bảo đảm); tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện là 10 người (mỗi huyện 01 người, riêng huyện Đắk Hà 02 người). Như vậy, số lượng viên chức, người lao động được bố trí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hiện nay cơ bản đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính cho Nhân dân; đồng thời Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi tình hình biến động hồ sơ, giao dịch đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nhu cầu thực tế, đảm bảo việc tiếp nhận và trả kết quả cho Nhân dân được kịp thời</p>
07	<p><b>Câu 19. Cử tri Đặng Thanh Hữu, thôn 5, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> <i>Hiện nay thủ tục đề nghị đo trích lục đất còn khá phức tạp như: phải đăng ký, nộp hồ sơ, làm hợp đồng, rồi chờ xếp lịch, đợi thời gian khá lâu thì cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Kon Tum mới xuống đo, rồi chờ kết quả... gây khó khăn cho người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân</i></p>	<p><b>Trả lời:</b> Thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh được xây dựng và ban hành trên cơ sở các quy định của pháp luật về đất đai và bộ thủ tục hành chính do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định. Theo đó, không có quy định về thủ tục hành chính đối với trường hợp đăng ký đo đạc, lập bản trích lục, trích đo thửa đất. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký đo đạc, lập bản trích lục, trích đo thửa đất, tài sản gắn liền với đất theo nhu cầu của người sử dụng đất và áp dụng thu giá dịch vụ công theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai đã bố trí 02 tổ đo đạc để giải quyết hồ sơ trên địa bàn thành phố Kon Tum. Tuy nhiên, vì số lượng hồ sơ đăng ký đo đạc tương đối nhiều (Trung bình từ 15-20 hồ sơ/01 ngày), trong khi máy móc, thiết bị đo đạc còn hạn chế dẫn đến việc giải quyết hồ sơ đo đạc cho người sử dụng đất còn chưa được kịp thời. Ngoài ra, nhiều trường hợp thửa đất có sự biến động lớn, phức tạp nên khi đo đạc phải kiểm tra hồ sơ, lồng ghép bản đồ qua các thời kỳ, lấy ý kiến các chủ sử dụng đất liền kề... để tránh trường hợp tranh chấp về sau nên ảnh hưởng đến thời gian giải quyết</p>
08	<p><b>Câu 20. Cử tri Mai Văn Hiến, tổ dân phố 1, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> <i>Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có chế độ chính sách đối với chức danh nhất thể hóa Bí thư kiêm thôn, tổ trưởng ở khu dân cư (hiện tại đang được hưởng 50% phụ cấp kiêm nhiệm) để động</i></p>	<p><b>Trả lời:</b> Chủ trương Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là một trong những chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tại Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2020-2025 đã quyết nghị “<i>Đẩy mạnh phát triển đảng viên trong đội ngũ thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố và chủ trương bố trí bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, phấn đấu đến năm 2025, trên 90% thôn trưởng là đảng viên, 70% bí thư</i></p>

	<p>viên cho các đồng chí kiêm nhiệm hoàn thành nhiệm vụ</p>	<p>chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố”. Việc thực hiện nhất thể hóa cũng là điều kiện để tăng chế độ cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (<i>Giảm được 1 người được hưởng 50% mức phụ cấp kiêm nhiệm</i>). Về phụ cấp đối với chức danh Bí thư, Thôn trưởng hiện nay thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ “1. Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với các thôn sau đây được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở: a) Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; b) Thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; c) Thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo”. Căn cứ quy định trên, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020, trong đó quy định các chức danh: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng ban công tác mặt trận hưởng mức phụ cấp 1,0. Đối với các thôn thuộc xã trọng điểm, thôn có 350 hộ trở lên, thôn thuộc xã biên giới thì 03 chức danh trên được hưởng mức phụ cấp 1,66. Như vậy việc quy định hệ số mức phụ cấp đối với chức danh Bí thư, Trưởng thôn là đảm bảo theo quy định. Hiện nay, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, theo đó tại khoản 2 Điều 34 có quy định mới về khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố “a) Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở. Trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã thì được giữ mức khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở; b) Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc quy định tại điểm a khoản 2 Điều này được khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở”, theo quy định trên mức khoán phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố “tăng” so với mức khoán phụ cấp quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện nay, Sở Nội vụ đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cụ thể mức phụ cấp đối với từng chức danh không chuyên trách cấp xã đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ</p>
09	<p><b>Câu 21. Cử tri A Quết, thôn Kroong Klah, xã Kroong, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã, cụ thể</p>	<p><b>Trả lời:</b> Hiện nay mức phụ cấp và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được quy định tại Điều 5 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ “Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ</p>

	<p>tăng hệ số phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã từ 1.5 đến 2.0 trở lên</p>	<p>bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như sau: a) Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở; b) Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở; c) Loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở”. Ngày 10 tháng 6 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (Nghị định này đã bãi bỏ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ); theo đó tại Điều 34 của Nghị định quy định mới về chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã “1. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp. Ngân sách Trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như sau: a) Đơn vị hành chính cấp xã loại I được khoán quỹ phụ cấp bằng 21,0 lần mức lương cơ sở; b) Đơn vị hành chính cấp xã loại II được khoán quỹ phụ cấp bằng 18,0 lần mức lương cơ sở; c) Đơn vị hành chính cấp xã loại III được khoán quỹ phụ cấp bằng 15,0 lần mức lương cơ sở. Đối với đơn vị hành chính cấp xã có số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định này thì tổng mức khoán quỹ phụ cấp được tính tăng thêm tương ứng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/01 người hoạt động không chuyên trách tăng thêm” hiện nay, Sở Nội vụ đã phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cụ thể mức phụ cấp đối với từng chức danh không chuyên trách cấp xã đảm bảo theo quy định.</p>
10	<p><b>Câu 22. Cử tri Nguyễn Kim Sơn và Đỗ Thị Kim Kha, thôn 5, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Hiện nay, tỉnh Kon Tum đang thực hiện phương án bồi thường Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum nhưng đơn giá bồi thường (đối với: giếng khoan, ống nước, cây cà phê, cây sả và một số cây trồng khác...) quá thấp, không đủ chi phí ban đầu gia đình đã đầu tư sản xuất. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét lại đơn giá cho phù hợp với tình hình thực tế.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng liên quan kiểm tra, rà soát và tham mưu ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, tài sản vật kiến trúc (các hạng mục giếng khoan, ống nước...) và Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Việc xây dựng và ban hành đơn giá nêu trên được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế địa phương và đã được Sở Tài chính thẩm định trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; trong quá trình xây dựng đơn giá, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân (Trong đó có đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh để lấy ý kiến), do đó đề nghị cử tri theo dõi dự thảo Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng; Bảng đơn giá các loại cây trồng, hàng năm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum để tham gia góp ý theo quy định. Đối với hộ gia đình ông Nguyễn Kim Sơn đã được Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum ban hành Quyết định số 4664/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2022 về việc phê duyệt Phương án bồi</p>

		thường, hỗ trợ Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum, với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là 947.837.560 đồng <sup>(7)</sup> . Đối với hộ bà Đỗ Thị Kim Kha, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã chủ trì, phối hợp với Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tinh ( <i>Đơn vị Chủ đầu tư</i> ), Ủy ban nhân dân xã Đoàn Kết và Ban nhân dân thôn đã tổ chức vận động hộ gia đình kiể kê cây cối hoa màu trên đất (cây sả). Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố đang chỉ đạo, giao các cơ quan chức năng của thành phố xác định giá đất cụ thể ( <i>Theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh</i> <sup>(8)</sup> ) để lập, phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình theo đúng quy định
11	<b>Câu 23. Cử tri Nguyễn Kim Sơn và Đỗ Thị Kim Kha, thôn 5, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Cử tri ủng hộ chủ trương thu hồi đất để làm đường giao thông, nhưng thu hồi đất để thực hiện các dự án khai thác quỹ đất thì cử tri không đồng ý, vì số tiền bồi thường quá thấp, không đủ cho gia đình nhận chuyển nhượng vị trí đất khác phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và ổn định cuộc sống. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét lại các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh hiện nay.	<b>Trả lời:</b> Căn cứ Điều 146 Luật Đất đai năm 2013 quy định “Khi thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn, Nhà nước chủ động thu hồi đất, bao gồm đất để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng và đất vùng phụ cận theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất”. Nhà nước thực hiện thu hồi đất để thực hiện dự án quy định tại Điều 61 “Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh” và các dự án tại Điều 62 Luật Đất đai “Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”. Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và được thực hiện theo quy định chung không phân biệt theo từng loại dự án đầu tư. Mặc khác, việc nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án khai thác quỹ đất với mục tiêu để chỉnh trang đô thị giúp cho việc quản lý sử dụng đất, quản lý xây dựng theo quy hoạch đạt hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc định giá đất dựa trên việc khảo sát giá thị trường đã chuyển nhượng thành công do đơn vị tư vấn lập tại thời điểm thu hồi đất dựa trên Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Quyết định trúng đấu giá... được Hội đồng giá đất tỉnh thông qua làm cơ sở để Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện, vì vậy đơn giá nhà nước bồi thường đất đảm bảo sát với giá thị trường, phù hợp theo quy định.
12	<b>Câu 26. Cử tri Nguyễn Đức Tuấn, thôn Trung Nghĩa Tây, xã Kroong, thành phố Kon</b>	<b>Trả lời:</b> Tuyến đường kết nối trực tiếp từ xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà đi xã Kroong, thành phố Kon Tum chưa có trong quy hoạch giao thông vận tải tỉnh đến năm 2025 nên chưa được

<sup>(7)</sup> Trong đó, bồi thường về đất là 246.851.160 đồng; bồi thường về vật kiến trúc là 3.390.000 đồng; bồi thường về cây trồng là 456.766.000 đồng; hỗ trợ là 240.830.400 đồng. Về đơn giá tài sản vật kiến trúc thực hiện theo Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh; về đơn giá cây cối hoa màu thực hiện theo Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 và Công văn số 1119/UBND-KTN ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định đơn giá cây trồng để lập phương án bồi thường, hỗ trợ các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum.

<sup>(8)</sup> Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giá đất cụ thể.

	<p><b>Tum kiến nghị:</b> Để phát triển kinh tế - xã hội, du lịch thương mại cho xã Kroong nói riêng và cho các xã phía Tây thành phố Kon Tum nói chung, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, khảo sát, đưa vào quy hoạch giao thông, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để đầu tư, xây dựng tuyến đường nối từ xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà qua Tỉnh lộ 675 đoạn xã Kroong (Đã có đường dân sinh từ rất lâu).</p>	<p>đầu tư. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải rà soát, bổ sung đề xuất quy hoạch tuyến đường kết nối trực tiếp từ xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà đi xã Kroong, thành phố Kon Tum vào dự thảo Phương án phát triển mạng lưới giao thông trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi quy hoạch tỉnh Kon Tum được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện quy hoạch giao thông theo quy định.</p>
13	<p><b>Câu 36. Cử tri A Trứ, thôn Kon Jri Xut, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Đất cao su liên doanh với Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum đến nay đã không khai thác mủ nhưng không cắt cây. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum sau khi khai thác cây cao su để lại đất cho người dân (vì đất do người dân tự khai hoang); nếu không trả toàn bộ diện tích được thì nên chia lại cho người dân một phần diện tích đất.</p>	<p><b>Trả lời:</b></p> <p>(i) Đối với nội dung cử tri ý kiến đất là của người dân bỏ ra để liên doanh trồng cao su với Công ty, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum có ý kiến như sau:</p> <p>- Về nguồn gốc đất và hồ sơ pháp lý về đất đai thuộc mô hình giao nhận khoán: Năm 1996, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây ngắn ngày không hiệu quả sang trồng cây cao su để phát triển kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho người dân nhất là người dân tộc thiểu số, đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương. Thực trạng diện tích trồng cây cao su thuộc mô hình giao nhận khoán khi đó chủ yếu là rừng tái sinh, đất bạc màu hoang hóa, xen lẫn một số diện tích đất nương rẫy. Công ty Cao su Kon Tum (Nay là Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum) phối hợp cùng với chính quyền địa phương và người dân kiểm tra, thống kê về diện tích đất canh tác, cây cối hoa màu trên đất của từng hộ dân, tiến hành chi trả tiền khai hoang, đền bù đất, cây cối hoa màu và được người dân đồng thuận, thống nhất, đồng thời không có ý kiến gì về số lượng cũng như đơn giá bồi thường. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất, Công ty tiến hành khai hoang, san ủi gốc cây, ụ mồi, hố bom, tiến hành đầu tư cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cống và trồng mới cao su.</p> <p>- Về diện tích đất Công ty quản lý tại vị trí tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho Công ty thuê đất tại quyết định thuê đất số 81/QĐ-UB ngày 19 tháng 02 năm 1998, số 234/QĐ-UB ngày 09 tháng 6 năm 1998, cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số X269301, vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số X505212 ngày 07 tháng 10 năm 2003. Hàng năm, Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ đóng tiền thuê đất cho nhà nước. Sau khi được nhà nước cho Công ty thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công ty tiến hành khai hoang, trồng mới và giao khoán vườn cây lại cho người dân địa phương nhận khoán vườn cây ổn định, lâu dài để tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người dân. Trong</p>



đó, ưu tiên ký hợp đồng giao nhận khoán với những người dân trước đây có nương, rẫy nhưng nằm trong vùng quy hoạch trồng cao su. Ở giai đoạn kiến thiết cơ bản cây cao su, Công ty đầu tư 100% vốn, người nhận khoán làm công việc nào thì được hưởng tiền công của công việc đó theo đơn giá và định mức của Công ty ban hành. Ở giai đoạn thu hoạch mủ cao su, người nhận khoán thực hiện các hạng mục công việc theo phương án khoán và được hưởng thu nhập theo tỉ lệ ăn chia tương ứng 45,33% giá trị mủ cao su nguyên liệu theo thị trường tại thời điểm, giá lên thì được hưởng cao, giá xuống thì được hưởng thấp. Toàn bộ mủ cao su khai thác đều phải giao nộp cho Công ty.

Hợp đồng giao nhận khoán được thực hiện cho 01 chu kỳ kinh tế cây cao su, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 bên ký kết hợp đồng cho đến khi vườn cây cao su được thanh lý, hợp đồng giao nhận khoán sẽ chấm dứt hiệu lực sau khi vườn cây cao su được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thanh lý. Do đó, diện tích đất trồng cao su tại xã Đăk Blà là đất được Ủy ban nhân dân tỉnh cho Công ty thuê để trồng cao su, Công ty ký hợp đồng giao nhận khoán vườn cây với người dân, cử tri có ý kiến là đất của người dân và đề nghị được trả lại toàn bộ hoặc chia một phần diện tích đất khi cưa cắt vườn cây thanh lý là không có cơ sở để giải quyết.

(ii) Về nội dung cử tri ý kiến vườn cây không thực hiện khai thác và không cưa cắt cây: Diện tích cử tri ý kiến không thực hiện khai thác và không cưa cắt cây là toàn bộ diện tích 67,95 hecta lô 8, 9, 10, 11 thuộc Nông trường Cao su Thanh Trung, khu vực xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum. Diện tích này đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ban hành quyết định thanh lý để tái canh năm 2019<sup>9</sup>.

Năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có chủ trương xây dựng khu tái định canh, tái định cư tại vị trí lô 8, 9, 10, 11 để bố trí chung phục vụ công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Kon Tum. Trên cơ sở được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thống nhất chủ trương bàn giao đất về địa phương, Công ty đã thực hiện cưa cắt cây và bàn giao 5,02 hecta đất tại lô 8/67,95 ha về địa phương để thực hiện 03 dự án gồm: (i) Dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (*Dự án thành phần 2, đợt 2*); (ii) Dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư công trình tuyến tránh thành phố Kon Tum; (iii) Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư các công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum kết hợp với khai thác quỹ đất (giai đoạn 01). Diện tích còn lại địa phương đã ra thông báo thu hồi đất

<sup>9</sup> Quyết định số 105/QĐ-HĐTVCSVN ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thanh lý vườn cây cao su kinh doanh để tái canh năm 2019.

		<p>để thực hiện 02 dự án gồm: (i) Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư các công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum kết hợp với mở rộng, phát triển khu dân cư (giai đoạn 02)<sup>(10)</sup> và (ii) Dự án xây dựng khu sản xuất nông nghiệp để giải quyết đất sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum<sup>(11)</sup>. Hiện nay, địa phương đang hoàn thiện thủ tục bồi thường, thu hồi đất theo quy định.</p> <p>Toàn bộ diện tích đã có quyết định thanh lý được Nông trường triển khai cho người dân cạo tận thu, tuy nhiên do người dân cạo mù cường độ quá mức dẫn đến cây khô cành, khô ngọn, bị chết nhiều, nhiều cây đã hết vỏ cạo. Vì vậy, Công ty đã chỉ đạo Nông trường dừng cạo mù trên vườn cây này. Sau khi địa phương cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến thu hồi đất và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt nam có văn bản thống nhất chủ trương bàn giao đất về địa phương thực hiện 02 dự án trên thì Công ty sẽ thực hiện cưa cắt cây và bàn giao đất về địa phương theo đúng quy định.</p>
14	<p><b>Câu 48. Cử tri Trần Văn Ngọc, tổ dân phố 1, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Bảo hiểm y tế của người dân được thanh toán 80% là đúng, đối với các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính khi đi tái khám muốn khám sớm hơn ngày giấy hẹn không được khám, Bệnh viện Đa khoa tỉnh yêu cầu phải đúng ngày trong giấy hẹn mới được khám. Đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh tạo điều kiện cho khám sớm hơn cho những người bị mắc bệnh mãn tính.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế<sup>(12)</sup> thì đối với bệnh mạn tính thời gian kê đơn không quá 30 (ba mươi) ngày. Đồng thời, Giấy hẹn khám lại tại Mẫu số 5 được ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ<sup>(13)</sup> quy định Giấy hẹn khám lại chỉ có giá trị sử dụng 01 lần trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hẹn khám lại hoặc người bệnh có thể đến bất kỳ thời gian nào trước ngày hẹn khám lại nếu có dấu hiệu (triệu chứng) bất thường. Vì vậy đối với những trường hợp không có dấu hiệu bất thường đến khám lại sớm hơn quá 2 ngày sẽ không được tiếp nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT. Do đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nói chung, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng mong muốn người bệnh thực hiện đúng thời gian tái khám ghi trên Giấy hẹn khám lại để được hưởng đầy đủ quyền lợi khám chữa bệnh BHYT, ngoại trừ những trường hợp bệnh cấp cứu phát sinh</p>
15	<p><b>Câu 49. Cử tri Ao Thành Sơn, tổ dân phố 1, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Theo chủ trương của nhà nước là vận động nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng hiện nay mỗi khi người dân đi</p>	<p><b>Trả lời:</b> Chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước là khuyến khích động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất để mọi tầng lớp Nhân dân tham gia BHYT vì sức khỏe cộng đồng, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe mạnh và người ốm đau. Sở Y tế luôn chú trọng, đề cao trách nhiệm trong cung ứng, bảo đảm đủ thuốc có chất lượng để nâng cao hiệu quả điều trị người bệnh tại các bệnh viện, từng bước nâng cao chất lượng bệnh viện, được Nhân dân tin tưởng. Tuy nhiên,</p>

<sup>(10)</sup> Thông báo thu hồi đất số 227/TB-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2021.

<sup>(11)</sup> Thông báo thu hồi đất số 29/TB-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2021.

<sup>(12)</sup> Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.

<sup>(13)</sup> Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

	<p><i>khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thuốc theo đơn bảo hiểm y tế không có, bệnh nhân phải ra ngoài mua theo giá thị trường. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.</i></p>	<p>do tác động của dịch bệnh COVID-19, chiến tranh, điều kiện kinh tế xã hội nhiều quốc gia khó khăn làm đứt gãy chuỗi cung ứng thuốc, nguyên liệu sản xuất thuốc dẫn đến rất nhiều công ty dược đã không thể duy trì hoạt động sản xuất thuốc làm ảnh hưởng rất lớn đến người cung ứng thuốc, đặc biệt là một số thuốc nhập khẩu (<i>do đứt gãy chuỗi cung ứng</i>), nên các nhà thầu trúng thầu không thể cung ứng được (<i>điều bất khả kháng đã xảy ra</i>), nên dẫn đến gián đoạn, kéo dài dẫn đến tình trạng thiếu một số thuốc. Để giải quyết vấn đề này, Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện có các biện pháp thay thế thuốc khác có cùng tác dụng và tương đương điều trị, đồng thời giải thích cho người bệnh hiểu để chia sẻ khó khăn, vướng mắc mà ngành Y tế đang gặp phải; tuy đã được bác sĩ điều trị giải thích, tư vấn, nhưng một số ít người bệnh không muốn nhận thuốc thay thế mà chấp nhận tự mua ở các cơ sở bán lẻ thuốc theo giá thuốc thị trường. Ghi nhận ý kiến cử tri, Sở Y tế đã tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện làm việc với các nhà thầu cung ứng thuốc bảo đảm cung ứng kịp thời đủ thuốc phục vụ người bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng thiếu thuốc ảnh hưởng đến chất lượng điều trị người bệnh và uy tín của bệnh viện</p>
16	<p><b>Câu 50. Cử tri phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Một số danh mục thuốc bảo hiểm y tế tại bệnh viện thiếu, nên mỗi lần đi khám thì lại cấp thuốc khác nhau, dẫn đến ảnh hưởng đến quá trình điều trị. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân, xử lý.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế quan tâm chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nói chung, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng bảo đảm cung ứng kịp thời và đủ thuốc cho nhu cầu khám và điều trị người bệnh, phục vụ Nhân dân bằng các giải pháp thông qua đấu thầu mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương, cấp Quốc gia và áp dụng hình thức Đàm phán giá theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế<sup>(14)</sup>, ngoài ra Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2022 về phân cấp phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với một số thuốc không có nhà thầu tham gia hoặc thuốc phát sinh do yêu cầu điều trị theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 15/2019/TT-BYT để các đơn vị chủ động mua sắm thuốc phục vụ nhu cầu điều trị người bệnh, đặc biệt là phục vụ cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thuộc phạm vi Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, tạo thuận lợi để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động nguồn cung ứng thuốc cho công tác khám bệnh, chữa bệnh không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc ảnh hưởng đến chất lượng bệnh viện và người bệnh.</p> <p>Tuy nhiên, từ khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra đến nay, tình trạng các chuỗi sản xuất, cung ứng thuốc trên toàn thế giới bị đứt gãy, do đó một số thuốc nhập khẩu từ nước ngoài bị gián đoạn, nguồn cung hạn chế về số lượng dẫn đến các nhà thầu trúng thầu không thể cung cấp cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nói chung, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng để điều trị cho người bệnh theo yêu cầu làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng Bệnh viện cũng như người bệnh. Từ thực trạng trên, Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sử dụng các</p>

<sup>(14)</sup> Quy định về đấu thầu mua sắm thuốc trong các cơ sở y tế công lập.

		<p>thuốc thay thế có cùng tác dụng và tương đương điều trị để sử dụng điều trị người bệnh và thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm hiệu quả điều trị cao nhất, đồng thời khẩn trương làm việc với nhà thầu trúng thầu cung ứng thuốc thực hiện đúng cam kết đã được ký kết trong hợp đồng theo quy định, hạn chế việc thay đổi thuốc. Ghi nhận ý kiến cử tri, Sở Y tế đã tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nói chung, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng yêu cầu các nhà thầu trúng thầu kịp thời cung ứng thuốc để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh trong điều kiện tốt nhất, hạn chế tình trạng thiếu thuốc, thay thế thuốc bảo đảm quyền lợi về thuốc cho người bệnh. Sở Y tế rất mong người bệnh và Nhân dân hiểu và chia sẻ khó khăn với ngành Y tế.</p>
17	<p><b>Câu 51. Cử tri phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Việc Khoa Ngoại tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đóng cửa lúc 5 giờ 30 phút sáng không cho người nhà ở trong phòng chăm sóc bệnh nhân có đúng quy định không? Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, thông tin cho cử tri được rõ.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã quy định và niêm yết công khai giờ thăm nuôi tại các Khoa...</p> <p>Khi người bệnh và người nhà người bệnh vào khoa điều trị nội trú cũng được các khoa hướng dẫn về chấp hành nội quy, quy định của Bệnh viện, trong đó có phổ biến về giờ giấc thăm bệnh được niêm yết trước cửa ra vào của khoa, để người nhà người bệnh biết, phối hợp cùng khoa trong quá trình nằm điều trị tại khoa. Bệnh viện đã luôn thực hiện việc cho người nhà chăm nuôi theo đúng quy định để đảm bảo công tác chuyên môn của khoa và trật tự, vệ sinh buồng bệnh; đồng thời, để đảm bảo an ninh, quản lý tránh mất cắp tài sản nên các khoa đóng cửa sau 21 giờ 30', đến 05 giờ 30' sáng hôm sau sẽ mở cửa kịp thời. Tuy nhiên, một số khoa có trường hợp thực hiện công tác chuyên môn vì diễn biến cấp cứu bệnh nhân nặng nên chưa kịp mở cửa đúng 05 giờ 30', những trường hợp này rất ít và cá biệt. Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các nội quy, quy định đã ban hành.</p>
18	<p><b>Câu 65. Cử tri Hồ Tân Đông, thôn 7, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà kiến nghị:</b> Một số hộ dân tại thôn 7, xã Ngọc Wang có thửa đất giáp Tỉnh lộ 671, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có nguyện vọng làm nhà ở nhưng vị thế đất cao hơn mặt đường rất nhiều. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, cho phép các hộ dân được hạ thấp hiện trạng đất bằng mặt đường (đất thuộc hành lang an toàn giao thông đường bộ) để thuận tiện làm nhà ở.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Việc đào đất giáp Tỉnh lộ 671 để làm nhà ở liên quan đến hành lang đường bộ, đất đai tài nguyên, môi trường, quy hoạch. Vì vậy, các hộ dân có nguyện vọng phải làm đơn đề nghị gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà để phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.</p>

19	<p><b>Câu 66. Cử tri Nguyễn Thị Lánh, tổ dân phố 7, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà kiến nghị:</b> Hiện nay, việc quy định vị trí đất thổ cư trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây khó khăn cho người dân trong quá trình xây dựng nhà ở cũng như chia, tách thửa để tặng cho con, vì các thửa đất ở vùng nông thôn có diện tích lớn. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ thực hiện quy định vị trí đất thổ cư đối với thửa đất tại các tuyến đường lớn, quốc lộ, khu trung tâm, khu đô thị; còn đối với thửa đất ở các khu vực phía trong đường nông thôn thì không nên quy định.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Căn cứ khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xác định loại đất:</p> <p>“1. Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng...”</p> <p>3. Trường hợp thửa đất đang sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau (không phải là đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất) thì việc xác định loại đất được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>a) Trường hợp xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích sử dụng thì tách thửa đất theo từng mục đích và xác định mục đích theo hiện trạng sử dụng của từng thửa đất đó;...”</p> <p>Căn cứ điểm a và điểm đ tiết 2.3 khoản 2 Điều 8 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đối tượng thửa đất:</p> <p>“a) Thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người được nhà nước giao quản lý đất; có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;...”</p> <p>đ) Trường hợp đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở thì ranh giới thửa đất được xác định là đường bao của toàn bộ diện tích đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở đó; ...”</p> <p>Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp thửa đất sử dụng vào nhiều mục đích thì phải xác định ranh giới và tách thửa theo từng mục đích sử dụng. Trường hợp thửa đất có đất vườn, ao gắn liền với nhà ở thì không phải tách thửa nhưng phải xác định ranh giới, vị trí từng mục đích sử dụng đất theo hiện trạng để làm cơ sở xác định diện tích của từng mục đích sử dụng đất, đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, ... Vì quy định của pháp luật đất đai được áp dụng đồng bộ, thống nhất, do đó không thể điều chỉnh theo từng trường hợp, từng khu vực theo kiến nghị của cử tri.</p>
20	<p><b>Câu 75. Cử tri A Đàng, công chức xã Pô Kô, huyện Đăk Tô kiến nghị:</b> Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm triển khai hỗ trợ tiền cho các đối tượng thụ hưởng chính sách đủ điều kiện thuộc Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Căn cứ Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình), Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 772/UBND-KGVX ngày 21 tháng 03 năm 2023 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, có nội dung giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo việc rà soát, phê duyệt hoặc trình cấp</p>

		<p>có thẩm quyền phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách làm cơ sở để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay; chủ động cân đối vốn đối ứng từ ngân sách cấp huyện để bố trí thực hiện các nội dung, nhiệm vụ bảo đảm theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh về tỷ lệ đối ứng giữa các cấp ngân sách thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; lồng ghép nguồn vốn và thực hiện các giải pháp huy động các nguồn lực khác tại địa phương để thực hiện các nội dung theo quy định.</p> <p>Theo nguồn vốn ngân sách trung ương giao năm 2023 cho Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô để thực hiện Dự án 1 thuộc Chương trình là 3.846 triệu đồng (<i>Trong đó, vốn đầu tư là 2.603 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 1.243 triệu đồng</i>)<sup>(15)</sup>, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô đã phân bổ cho các xã trên địa bàn huyện để triển khai thực hiện theo quy định; đồng thời phê duyệt danh sách đối tượng hỗ trợ theo đúng quy trình, quy định<sup>(16)</sup>, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô đã chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan căn cứ các quy định pháp luật liên quan, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã/thị trấn lập thủ tục thanh toán hỗ trợ cho đối tượng đảm bảo theo quy định hiện hành. Đồng thời, căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện Dự án 1 thuộc Chương trình, dự toán ngân sách Trung ương năm 2023 được giao, Quyết định số 48/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định định mức đất ở, đất sản xuất làm cơ sở xác định hộ gia đình chưa có đất ở; không có hoặc thiếu đất sản xuất để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các quy định hiện hành để triển khai thực hiện việc hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng chính sách thuộc Dự án 1 Chương trình, đảm bảo phù hợp với nội dung, nguyên tắc, tiêu chí theo đúng quy định hiện hành.</p>
21	<p><b>Câu 85. Cử tri Y Rác và Y Ly Ban, thôn Kei Joi, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi kiến nghị:</b> <i>Hiện tại các hộ dân xung quanh Nhà Rông kéo điện từ đường liên thôn vào sinh hoạt, dây điện cách mặt đất chỉ hơn 1m, dây chằng chịt, một số hộ dân phơi đồ trên dây điện gây nguy hiểm đến tính mạng của Nhân dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với Công ty Điện lực Kon Tum tiến hành khảo sát</i></p>	<p><b>Trả lời:</b> Công ty Điện lực Kon Tum đã chỉ đạo Điện lực Ngọc Hồi thường xuyên tổ chức kiểm tra việc sử dụng điện của khách hàng, đề nghị khách hàng đảm bảo an toàn đường dây sau công tơ theo quy định; Điện lực Ngọc Hồi cũng đã nhiều lần thông báo cho khách hàng dùng điện đảm bảo an toàn đường dây sau công tơ; đề nghị Ủy ban nhân dân xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi và thôn Kei Joi, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi quan tâm hỗ trợ, tuyên truyền công tác an toàn điện trong Nhân dân cũng như an toàn đường dây sau công tơ; ngành điện sẽ thực hiện thông báo và tạm ngừng cấp điện đối với những trường hợp đường dây sau công tơ mất an toàn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người dân và gia súc, gia cầm trên địa bàn.</p>

<sup>(15)</sup> Tại Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

<sup>(16)</sup> Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2022; Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 20 tháng 04 năm 2023.

	<i>thực tế, nâng dây điện lên cao để đảm bảo an toàn cho bà con.</i>	
22	<b>Câu 97. Cử tri xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông kiến nghị:</b> Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có hướng dẫn cụ thể chi tiết về định mức chi biên soạn lịch sử Đảng bộ xã nhằm đảm bảo công tác thanh quyết toán đúng quy định.	<p><b>Trả lời:</b> Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; ngày 01 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 2550/UBND-KTTH “về việc tạm thời vận dụng mức chi công tác biên soạn lịch sử” và Sở Tài chính đã có Công văn số 2866/STC-QLNS ngày 4 tháng 10 năm 2019 về hướng dẫn các đơn vị, địa phương được tạm thời vận dụng định mức chi để thực hiện biên soạn lịch sử tại các đơn vị, địa phương. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông căn cứ hướng dẫn nêu trên để hướng dẫn cụ thể cho xã Đăk Tờ Kan thực hiện chi biên soạn lịch sử Đảng bộ xã theo quy định.</p> <p>Ngày 12 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 95/UBND-KGVX<sup>(17)</sup> giao Sở Tài chính rà soát các quy định hiện hành để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quy định về định mức kinh phí nghiên cứu, biên soạn lịch sử theo đúng quy định. Hiện nay, Sở Tài chính<sup>(18)</sup> đã tổ chức lấy ý kiến tham gia, góp ý của các đơn vị, địa phương, ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh và đã hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho chủ trương xây dựng Nghị quyết quy định nội dung, mức chi nghiên cứu, biên soạn lịch sử trên địa bàn tỉnh Kon Tum để tổ chức triển khai các bước tiếp theo theo quy định.</p>
23	<b>Câu 99: Cử tri Nguyễn Thái Dũng và Đỗ Thị Sen, tổ dân phố 1, phường Duy Tân; cử tri Nguyễn Xuân Hiệp, tổ dân phố 7, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Hiện nay, chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động hằng năm cho các thôn, tổ dân phố trên địa bàn còn thấp. Đề nghị Ủy ban	<p><b>Trả lời:</b> Ngày 10 tháng 6 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố... Như vậy, theo như quy định trên mức khoán phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách cấp xã “tăng” so với mức khoán phụ cấp theo các quy định trước đây tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định cụ thể mức phụ cấp cho người hoạt</p>

<sup>(17)</sup> Về việc tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

<sup>(18)</sup> Văn bản số 3650/STC-QLNS ngày 28 tháng 9 năm 2023.

	<p><i>nhân dân tỉnh xem xét, nâng mức phụ cấp và mức khoán kinh phí hằng năm cho khu dân cư để động viên, khích lệ, tăng thêm thu nhập cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố làm việc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.</i></p>	<p>động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hỗ trợ cho hoạt động cho mỗi thôn, Tổ dân phố đảm bảo theo đúng quy định và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách tỉnh (<i>dự kiến ban hành trong quý I năm 2024</i>).</p>
24	<p><b>Câu 100: Cử tri Võ Văn Trí, tổ dân phố 3, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> <i>Hiện nay, tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh có tình trạng cho bốc số thứ tự tràn lan nhưng giải quyết công việc chậm trễ, gây phiền hà và tốn kém thời gian của người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại lịch làm việc của các bộ phận tiếp nhận hồ sơ cho khoa học, cho bốc số bao nhiêu trong ngày thì giải quyết bấy nhiêu cho kịp thời, tránh gây phiền hà, tốn kém thời gian của người dân.</i></p>	<p><b>Trả lời:</b> Qua kiểm tra, rà soát dữ liệu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được biết, cử tri Võ Văn Trí, tổ dân phố 3, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum (Số điện thoại: 0905671431) được tiếp nhận hồ sơ (<i>Đăng ký kiến động quyền sử dụng đất - tách thửa đất</i>) vào lúc 10h26 phút ngày 12 tháng 7 năm 2023, hẹn trả kết quả ngày 02 tháng 8 năm 2023, đến ngày 17 tháng 7 năm 2023 có kết quả trên hệ thống và ngày 18 tháng 7 năm 2023 công dân đã đến nhận kết quả (<i>trước hạn</i>).</p> <p>Về lấy số thứ tự giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm, từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã sử dụng hệ thống bấm số tự động và giải quyết thủ tục hành chính theo số thứ tự do tổ chức, cá nhân đã lấy. Việc gọi số thứ tự được thực hiện bằng hệ thống máy tự động, không phải do Nhân viên tiếp nhận hồ sơ thủ tục thực hiện nhằm đảm bảo sự công bằng, khách quan và minh bạch trong quá trình tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính.</p> <p>Trong 09 tháng đầu năm 2023, Trung tâm đã tiếp nhận 13.508 hồ sơ đất đai<sup>(19)</sup>, giảm nhiều so với cùng kỳ 09 tháng năm 2022 (<i>đã tiếp nhận 23.529 hồ sơ của lĩnh vực này</i>). Với số lượng hồ sơ như trên, số thứ tự công dân đã lấy trong ngày chưa được tiếp nhận hồ sơ chuyển qua ngày hôm sau là rất ít, tùy theo từng ngày (<i>có ngày giải quyết hết, có ngày chuyển sang khoảng 02 hồ sơ, nhiều nhất có ngày chuyển sang sáng ngày hôm sau khoảng 05 hồ sơ</i>). Bên cạnh đó, trong năm 2023, thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện số hóa hồ sơ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nên thời gian để thực hiện công tác tiếp nhận, số hóa hồ sơ và lưu kho dữ liệu số hóa cho công dân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh (<i>được đồng bộ với Kho Công Dịch vụ công quốc gia</i>) nhằm phục vụ tái sử dụng sau này cho công dân khi đi làm thủ tục hành chính trong phạm vi toàn quốc không phải xuất trình lại các giấy tờ, tài liệu đã được số hóa trước đó còn giá trị sử dụng, lâu hơn trước đây (<i>khoảng 7 phút đến 10 phút/01 hồ sơ</i>). Mặt khác, 01 số thứ tự công dân có thể nộp nhiều hồ sơ cùng lúc, do đó việc lượng hóa số thứ tự giải quyết trong ngày chỉ mang tính tương đối chứ không thể chính xác được theo thời gian tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính.</p>

<sup>19</sup> Trong lĩnh vực đăng ký biến động quyền sử dụng đất, .... và đăng ký biện pháp bảo đảm



		<p>Hiện nay, việc tiếp nhận hồ sơ đất đai tại Trung tâm do Sở Tài nguyên và Môi trường (<i>Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Kon Tum</i>) đến thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Ngoài ra, Trung tâm đã bố trí thêm 02 nhân viên Bru điện hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm (<i>Do lĩnh vực này có thành phần hồ sơ đơn giản nên nhân viên của doanh nghiệp bưu chính công ích có thể hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ được, các lĩnh vực khác thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Kon Tum có thành phần hồ sơ tương đối phức tạp nên chưa thực hiện chuyển giao cho nhân viên của doanh nghiệp bưu chính công ích tiếp nhận</i>) do đó việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đất đai đảm bảo kịp thời theo quy định.</p> <p>Trong thời gian tới, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đổi mới trong việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm để phục vụ tốt hơn cho người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.</p>
25	<p><b>Câu 101: Cử tri Phạm Các, thôn Trung Thành, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b>  <i>Thời gian gần đây, Thanh tra giao thông đứng tại điểm Trường tiểu học và Trung học cơ sở xã Vinh Quang để kiểm tra các xe có tải trọng 02 tấn, 03 tấn. Theo quy định pháp luật, Thanh tra giao thông chỉ được phép kiểm tra xe quá khổ, quá tải, chứ không phải loại xe nào cũng kiểm tra. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, làm rõ nhằm tránh tình trạng tham nhũng, tiêu cực</i></p>	<p><b>Trả lời:</b> Căn cứ Điều 15 Thông tư 02/2014/TT-BGTVT ngày 25 tháng 2 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải<sup>(20)</sup> quy định Thanh tra viên, công chức thanh tra được phép dừng phương tiện đường bộ trong các trường hợp...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Trường hợp 1:</i> Các phương tiện có dấu hiệu vi phạm về tải trọng, khổ giới hạn cho phép của cầu, đường bộ,... quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 02/2014/TT-BGTVT.</li> <li>- <i>Trường hợp 2:</i> Tại khoản 1 Điều 15 Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT Thanh tra viên, công chức thanh tra được phép dừng phương tiện đường bộ để buộc chấm dứt hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 55 Luật Xử lý vi phạm hành chính<sup>(21)</sup> “Thanh tra viên, công chức thanh tra đang thi hành công vụ khi phát hiện hành vi phạm đang xảy ra thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra đường bộ<sup>(22)</sup> thì được dừng phương tiện (<i>Ở đây không phân biệt trọng tải, nhãn hiệu, loại phương tiện cụ thể</i>) để buộc chấm dứt hành vi vi phạm (<i>vấn đề này đã được Thanh tra bộ làm rõ và có văn bản hướng dẫn cụ thể số 1431/TTr-P3 ngày 17 tháng 9 năm 2015 về việc hướng dẫn hoạt động thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải</i>).</li> </ul>

<sup>(20)</sup> Quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành Giao thông vận tải có quy định các trường hợp Thanh tra được phép dừng phương tiện đường bộ, cụ thể

<sup>(21)</sup> Điều 55. Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính: Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính được người có thẩm quyền đang thi hành công vụ áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính đang diễn ra nhằm chấm dứt ngay hành vi vi phạm. Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính được thực hiện bằng lời nói, còi, hiệu lệnh, văn bản hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật.

<sup>(22)</sup> Quy định cụ thể tại khoản 5 Điều 74 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

		<p>Như vậy nội dung cử tri Phạm Các phản ánh “<i>Thanh tra giao thông chỉ được phép kiểm tra xe quá khổ, quá tải, chứ không phải loại xe nào cũng kiểm tra (Xe có tải trọng 02 tấn, 03 tấn)</i>” là chưa phù hợp, lý do như đã phân tích ở trên.</p> <p>Ngoài ra, qua kiểm tra và căn cứ báo cáo của Đội Thanh tra Giao thông số 2, Thanh tra Sở: Ngày 24 tháng 6 năm 2023 tổ công tác thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 357/KH-TTrS ngày 19 tháng 6 năm 2023 về việc kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vào lúc 10 giờ 15 phút có phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 77C-211.40 có hành vi vi phạm “<i>dừng xe nơi có biển cấm dừng dừng xe và đỗ xe</i>” tại số 224 đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum. Vì trên xe có chở mù cao su, mặc dù đã được che đậy nhưng vẫn bốc mùi hôi khó chịu nên tổ kiểm tra buộc phải yêu cầu lái xe di chuyển phương tiện đến khu vực xa dân cư, cụ thể tại vị trí cách trường Tiểu học và trung học cơ sở xã Vinh Quang khoảng 100m (<i>thời điểm này đang là thời gian nghỉ hè nên không có học sinh học</i>) để tiến hành lập biên bản xử phạt (<i>Biên bản vi phạm hành chính số 1932/BB-VPHC ngày 24 tháng 6 năm 2023, quyết định xử phạt 000148/QĐ-XPVPHC ngày 3/7/2023</i>). Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe này tổ kiểm tra tiếp tục di chuyển để thực hiện nhiệm vụ theo nội dung kế hoạch đã được giao và từ đó đến nay các Đội thanh tra Sở cũng không tiến hành kiểm tra, xử lý tại vị trí nêu trên. Như vậy, với nội dung cử tri phản ánh “<i>Thanh tra giao thông dừng tại điểm Trường tiểu học và Trung học cơ sở xã Vinh Quang để kiểm tra các xe có tải trọng 02 tấn, 03 tấn</i>” là có cơ sở, tuy nhiên là do nguyên nhân bất khả kháng như đã trình bày ở trên. Bên cạnh đó, trong các cuộc họp giao ban hàng tháng, Thanh tra Sở cũng đã thường xuyên quán triệt các đội Thanh tra giao thông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm, xử lý xe quá khổ, quá tải, kiểm tra các điều kiện kinh doanh vận tải, trật tự vận tải, vi phạm hành lang an toàn đường bộ,... phải chấp hành nghiêm quy trình kiểm tra, xử lý, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; không có thái độ cửa quyền, hách dịch, tiêu cực trong khi làm nhiệm vụ.</p>
26	<p><b><i>Câu 105: Cử tri Bùi Văn Trung, thôn Nghĩa An, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum kiến nghị: Hiện nay, tỉnh Kon Tum được cấp mã vùng trồng sầu riêng để xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Do nhu cầu xuất khẩu sầu riêng tăng mạnh nên thương lái thu mua lộn xộn, không phân biệt có mã</i></b></p>	<p><b><i>Trả lời:</i></b> Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên phối hợp với các đơn vị, địa phương<sup>(23)</sup> tuyên truyền, tập huấn các tổ chức, cá nhân, người sản xuất sầu riêng áp dụng những quy trình sản xuất an toàn theo các tiêu chuẩn như Viet GAP, sản xuất hữu cơ...; xây dựng, quản lý vùng sản xuất, cơ sở đóng gói đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu; chỉ đạo chi Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thiết lập hồ sơ,</p>

<sup>(23)</sup> Công văn số 1471/UBND-NNTN ngày 22 tháng 5 năm 2023 về việc tăng cường công tác thiết lập, quản lý, giám sát MSVT, mã số cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa trên tỉnh Kon Tum.

	<p>vùng hay không có mã vùng để về dán mã của công ty và xuất khẩu. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh để đảm bảo chất lượng, giá cả và thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong những năm tiếp theo.</p>	<p>đề nghị cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; tăng cường công tác giám sát định kỳ các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số theo hướng dẫn và quy định của nước nhập khẩu, đảm bảo các vùng trồng, cơ sở đóng gói này luôn duy trì được tình trạng đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu. Cập nhật đầy đủ thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về vùng trồng và cơ sở đóng gói xuất khẩu; phần mềm <a href="http://csdltrongtrot.mard.gov.vn">csdltrongtrot.mard.gov.vn</a>, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng, ghi chép phần mềm Nhật ký đồng ruộng, phần mềm Quản lý cơ sở đóng gói để cập nhật đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của nước nhập khẩu. Kiểm tra, giám sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp đảm bảo truy xuất nguồn gốc và yêu cầu của nước nhập khẩu; kịp thời phát hiện và báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về mã số vùng trồng; thực hiện thu hồi mã số đã cấp đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói không đáp ứng quy định của nước nhập khẩu hoặc theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc phát hiện vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm nhiều lần hoặc phát hiện gian lận, tranh chấp trong sử dụng mã số; đồng thời tập trung triển khai các giải pháp tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu; cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sup>(24)</sup></p>
27	<p><b>Câu 107: Cử tri Vũ Thanh Hùng, tổ dân phố 2, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Tại ngã tư đường Phạm Văn Đồng và đường Lê Văn Việt (gần cầu Đăk Bla) có lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông lớn (đặc biệt là trong giờ tan trường) nhưng chỉ có tín hiệu đèn giao thông đi chậm (đèn vàng). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông (đèn đỏ) tại ngã tư này để đảm bảo an toàn giao thông, tránh tai nạn giao thông xảy ra.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Trong quá trình thỏa thuận đấu nối kỹ thuật với Cục đường bộ Việt Nam tại giao lộ đường Lê Văn Việt và đường Phạm Văn Đồng. Cục đường bộ Việt Nam không thống nhất lắp đặt đèn báo hiệu xanh - đỏ - vàng tại giao lộ này. Lý do: Vị trí giao lộ giao lộ và mô phía Nam cầu Đăk Bla rất ngắn không đảm bảo việc lắp đặt đèn tín hiệu xanh - đỏ - vàng. Khi lưu lượng xe qua lại giao lộ này lớn, lượng xe sẽ ùn ứ trên cầu gây ảnh hưởng đến an toàn cho cầu. Do đó, Cục đường bộ Việt Nam chỉ cho phép lắp đèn tín hiệu nháy vàng tại giao lộ này mà không được lắp đèn tín hiệu xanh - đỏ - vàng.</p>
28	<p><b>Câu 110: Cử tri Nguyễn Việt Hưng, thôn Tân An, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Việc làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân gặp nhiều khó khăn, do chi phí đo đạc cao. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có</p>	<p><b>Trả lời:</b> Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành giá dịch vụ công thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021, theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố căn cứ quy định trên để triển khai thực hiện thu giá dịch vụ công đảm</p>

<sup>(24)</sup>Chỉ thị số 1838/CT-BNN-BVTV ngày 28 tháng 03 năm 2022 về việc tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu; Công văn số 1776/BNN-BVTV ngày 23 tháng 03 năm 2023 về việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu.

	<i>hướng giảm chi phí đo đạc cho người dân.</i>	bảo đúng quy định của pháp luật, đúng đối tượng và theo mức giá quy định. Mặt khác, mức giá dịch vụ công áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố được xây dựng trên cơ sở các chỉ tiêu định mức đã được quy định sau khi đã trừ đi các phụ phí liên quan và khấu hao máy móc, trang thiết bị nên không cao hơn mức giá do các đơn vị tư vấn có chức năng hành nghề thực hiện, nhằm bù đắp các khoản chi phí bỏ ra cho đơn vị thực hiện công việc cung ứng dịch vụ, phù hợp với quy định hiện hành, không gây biến động lớn nhưng hiệu quả, chất lượng dịch vụ công được nâng cao, đáp ứng yêu cầu tốt hơn trong công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân trên địa bàn tỉnh. Đối với việc đo đạc được thực hiện theo nhu cầu của người sử dụng đất để bù đắp các chi phí phát sinh phải bỏ ra của Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố, do đó không thể quy định chế độ ưu tiên miễn, giảm cho từng đối tượng, khu vực cụ thể
29	<b>Câu 111: Cử tri Ngô Văn Hương, thôn Sơ Lam 2, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cho cử tri được biết các căn cứ pháp lý cụ thể để ban hành Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum.	<p><b>Trả lời:</b> Để công tác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giá đất cụ thể “<i>Nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác tổ chức kiểm tra, xác định giá đất đảm bảo sát với tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương và tính khả thi trong việc triển khai thực hiện các dự án (cụ thể như tính chất quan trọng của các dự án, nguồn vốn, thời gian, để triển khai dự án ...)</i>” góp phần giảm bớt thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; giúp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động hơn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, phát huy lợi thế từ việc bám sát thực tiễn, đặc điểm của địa bàn quản lý.</p> <p>Căn cứ Điều 14 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 Ủy quyền cho cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương “<i>1. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan hành chính Nhà nước cấp trên có thể ủy quyền bằng Văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp dưới hoặc cơ quan, tổ chức khác thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong khoảng thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ thể</i>”, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố tại Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021 về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh là đảm bảo theo quy định của pháp luật.</p>
30	<b>Câu 112: Cử tri Ngô Văn Hương, thôn Sơ Lam 2, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trả	<p>Trả lời: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị kiểm tra, rà soát cụ thể như sau:</p>

	<p>lời cho cử tri được biết tại sao giá đất tại Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Trung tâm thể dục thể thao (đợt 2) tại phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum hiện tại cao gấp 7 lần so với giá đất tại Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum.</p>	<p>(1) Tại Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum. Trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum phê duyệt Đất ở tại đô thị phường Trường Chinh: Từ đường Lê Hồng Phong đến đường U Rê: 17.268.000 đồng/m<sup>2</sup>; Từ đường U Rê đến đường Trần Phú: 16.446.000 đồng/m<sup>2</sup>; Từ đường Trần Phú đến hẻm 165 Trường Chinh: 15.476.000 đồng/m<sup>2</sup>; Từ hẻm 165 Trường Chinh đến đường Ngô Mây: 15.173.000 đồng/m<sup>2</sup>; Từ đường Ngô Mây đến đường Nguyễn Viết Xuân: 15.025.000 đồng/m<sup>2</sup>; Từ đường Nguyễn Viết Xuân đến hết đất nhà Ông Nguyễn Đình Ký (Hết thửa đất số 31, tờ bản đồ số 68): 14.881.000 đồng/m<sup>2</sup>; Từ hết đất nhà ông Nguyễn Đình Ký (Hết thửa đất số 31, tờ bản đồ số 68) đến đường Trần Văn Hai: 14.464.000 đồng/m<sup>2</sup>; Từ đường Trần Văn hai đến hẻm đường Trường Chinh và đường Hồ Trọng Hiếu: 8.789.000 đồng/m<sup>2</sup>; Từ hẻm 23 đường Trường Chinh và đường Hồ Trọng Hiếu đến khe suối: 7.509.000 đồng/m<sup>2</sup>; Từ khe suối đến hết đường: 6.525.000 đồng/m<sup>2</sup>;</p> <p>(2) Tại Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Trung tâm thể dục thể thao (đợt 2) tại phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum. Giá khởi điểm đấu giá (Giá khởi điểm thấp nhất 16.427.000 đồng/m<sup>2</sup> đến giá khởi điểm cao nhất 18.511.000 đồng/m<sup>2</sup>). Qua rà soát việc tổ chức xây dựng xác định giá đất cụ thể để thực hiện triển khai các Dự án tại Phường Trường Chinh trên địa bàn thành phố Kon Tum thực hiện đảm bảo theo quy định. Không cao gấp 7 lần như là kiến nghị của cử tri. Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân Phường Trường Chinh phối hợp cùng các Phòng, Ban, Đoàn thể có liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến cử tri trên địa bàn Phường Trường Chinh biết để thực hiện.</p>
31	<p><b>Câu 113: Cử tri phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét lại việc triển khai, thực hiện Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, vì dự án này thu hồi nhiều diện tích đất sản xuất của người đồng bào dân tộc thiểu số</p>	<p><b>Trả lời:</b> Dự án: Đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - Đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019. Với mục tiêu là tạo quỹ đất sạch, tập trung, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính đến đầu tư dự án khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum (<i>Chủ đầu tư</i>), trong quá trình thực hiện dự án, Chủ đầu tư đã tuân thủ các quy định về Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, việc phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án. Cụ thể: Tổng số bị ảnh hưởng là 586 hộ/312 ha. Trong đó, đã kiểm đếm: 573 hộ/307,1 ha; 530 hộ/260 ha/256,9 tỷ đồng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (từ đợt 1 đến đợt 48), trong đó: Đã chi trả 482 hộ/232,4 ha/226,3 tỷ đồng; Chưa chi trả 48</p>

		<p>hộ/27,6 ha /30,6 tỷ. Đối với 41 hộ/42,6 ha /42,7 tỷ, hiện nay chưa ban hành đơn giá cụ thể chuyển tiếp từ năm 2022 sang 2023 nên chưa có cơ sở để Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Đối với 02 hộ/4,5 ha (<i>ông A Kiệt, ông A Tuy - Y Lê Na (vợ), phường Thắng Lợi</i>): chưa cung cấp hồ sơ nên chưa có cơ sở công khai phương án bồi thường, hỗ trợ. Số chưa kiểm đếm: 13 hộ/4,9 ha/17 thửa đất (<i>xã Đăk Blà 02 hộ, Thắng Lợi 11 hộ</i>).</p> <p>Việc thực hiện dự án nêu trên sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống của người dân trong khu vực; góp phần khai thác quỹ đất một cách hiệu quả, mở rộng không gian đô thị thành phố Kon Tum theo quy hoạch. Đồng thời, việc thực hiện dự án nêu trên phù hợp định hướng của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Kon Tum đến năm 2020 và định hướng năm 2025, phù hợp với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030. Do đó, việc triển khai dự án là phù hợp với quy định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh</p>
32	<p><b>Câu 114:</b> <i>Cử tri Trần Dũng Công, thôn 4, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum kiến nghị: Vườn cây cao su bị thu hồi để giao đất cho Quân đoàn 3 (triển khai thực hiện việc mở rộng lực lượng Sư đoàn 10) tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum bỏ hoang, không sản xuất từ tháng 8 năm 2022 đến nay, trong khi người dân mất việc làm, không có thu nhập. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cho cử tri được biết người dân có thể vào lô cao su tận thu mủ để có thu nhập cho con, em đi học hay không.</i></p>	<p><b>Trả lời:</b> Dự án đầu tư xây dựng doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum đã được địa phương ban hành Quyết định thu hồi đất Công ty thuê để thực hiện dự án. Vườn cây cao su đã có quyết định thanh lý của Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt nam. Hợp đồng giao nhận khoán vườn cây giữa Công ty với người dân tại khu vực thực hiện dự án đã được thanh lý. Nông trường đã thu dọn toàn bộ vật tư khai thác trên vườn cây. Công ty đang triển khai kế hoạch cưa cắt để bàn giao đất cho địa phương thực hiện dự án, do đó hiện nay công ty không tổ chức cạo mủ trên diện tích này.</p>
33	<p><b>Câu 115:</b> <i>Cử tri Lê Thị Năm, thôn 4, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xác minh, làm rõ việc Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum trả lời hiện trạng đất trước khi người dân đưa vào trồng cao su là đồi, gò nhấp nhô; Công ty phải cho máy khai hoang, san ủi mới trồng cao su. Vì thực tế đất của người dân đang canh tác lúc bấy giờ rất bằng phẳng.</i></p>	<p><b>Trả lời:</b> Hiện trạng đất khi đưa vào trồng cao su tại thôn 4 xã Hòa Bình lúc bấy giờ có rất nhiều dạng khác nhau, như đất người dân đang canh tác trồng cây mía, điều, cà phê thì đa phần là đất bằng, phần khác là đất triền dốc, đất bị sỏi mòn, trên đất còn gốc cây, bụi le, ụ mồi, hố bom.... Mặt khác, diện tích canh tác của từng hộ dân không giống nhau (<i>Từ vài sào đến vài hecta/hộ</i>) nên để trồng cao su và quản lý theo mô hình của Công ty, sau khi phát dọn thực bì thì Công ty sử dụng máy móc để san ủi gồi cây, bụi le, ụ mồi, hố bom... Sau đó, Công ty phải quy hoạch, phân lô, ô, đường giao thông, làm đất để tiến hành trồng cây. Do đó, hiện trạng đất trước khi đưa vào trồng cao su có rất nhiều dạng khác nhau; việc cử tri cho rằng hiện trạng đất đang canh tác lúc bấy giờ rất bằng phẳng là chưa hoàn toàn đầy đủ.</p>

34	<p><b>Câu 116: Cử tri Lê Văn Đáo, tổ dân phố 2, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum kiến nghị: Đề nghị Sở Y tế tiến hành kiểm tra, thanh tra và quy định cụ thể việc khám chữa bệnh đối với cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn thành phố. Thời gian qua, các cơ sở này khám, điều trị, bán thuốc cho bệnh nhân chưa được khách quan và minh bạch (không có đơn thuốc, giá thuốc cụ thể).</b></p>	<p><b>Trả lời:</b> Hiện nay, hệ thống hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh đã có sự phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Các cơ sở này đã chấp hành tương đối nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, ngành Y tế đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách của Nhà nước về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; đào tạo, tập huấn, cung cấp kịp thời những văn bản mới ban hành có liên quan cho các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. Theo quy định tại Khoản 5, Điều 6 Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009 về các hành vi bị cấm “<i>Người hành nghề bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức, trừ bác sỹ đông y, y sỹ đông y, lương y và người có bài thuốc gia truyền</i>”.</p> <p>Trong thời gian qua, Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh, Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan đã tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân nói chung, trên địa bàn thành phố Kon Tum nói riêng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện một số cơ sở vi phạm trong khi hành nghề và Chánh thanh tra Sở Y tế ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế. Cụ thể, năm 2021: 06 cơ sở; năm 2022: 09 cơ sở; 9 tháng đầu năm 2023: 05 cơ sở. Các hành vi vi phạm như: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở không có mặt khi cơ sở mở cửa hoạt động mà không có giấy ủy quyền cho người có trình độ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật; khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được Sở Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.</p> <p>Trong thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật. Bảo đảm các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt chú trọng kiểm soát việc kê đơn và chỉ định sử dụng thuốc cho người bệnh tại các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân theo phản ánh của cử tri.</p>
35	<p><b>Câu 117: Cử tri Trần Thị Thìn, tổ dân phố 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum kiến nghị: Trong thời gian qua, khi bà đi khám và</b></p>	<p><b>Trả lời:</b> Sở Y tế luôn quan tâm chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nói chung, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng bảo đảm cung ứng kịp thời và đủ thuốc cho nhu cầu khám và điều trị người bệnh, phục vụ Nhân dân bằng các giải pháp thông qua đấu thầu mua sắm thuốc</p>

	<p><i>lấy thuốc huyết áp bằng thẻ bảo hiểm y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã cấp không đồng nhất về loại thuốc huyết áp (mỗi lần lấy thuốc huyết áp thì lại đổi loại thuốc khác) làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Đề nghị Sở Y tế kiểm tra, có giải pháp đảm bảo đồng nhất về loại thuốc huyết áp nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân.</i></p>	<p>tập trung cấp địa phương, cấp Quốc gia và áp dụng hình thức Đàm phán giá theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế<sup>(25)</sup>, ngoài ra Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2022 về phân cấp phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với một số thuốc không có nhà thầu tham gia hoặc thuốc phát sinh do yêu cầu điều trị theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 15/2019/TT-BYT để các đơn vị chủ động mua sắm thuốc phục vụ nhu cầu điều trị người bệnh, đặc biệt là phục vụ cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thuộc phạm vi Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, tạo thuận lợi để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động nguồn cung ứng thuốc cho công tác khám bệnh, chữa bệnh không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, thay đổi thuốc ảnh hưởng đến chất lượng điều trị người bệnh. Tuy nhiên, từ khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra đến nay, tình trạng các chuỗi sản xuất, cung ứng thuốc trên toàn thế giới bị đứt gãy, do đó một số thuốc nhập khẩu từ nước ngoài bị gián đoạn, nguồn cung hạn chế về số lượng dẫn đến các nhà thầu trúng thầu không thể cung cấp cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nói chung, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng để điều trị cho người bệnh theo yêu cầu làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng Bệnh viện cũng như người bệnh. Từ thực trạng trên, Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sử dụng các thuốc thay thế có cùng tác dụng và tương đương điều trị để sử dụng điều trị người bệnh và thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm hiệu quả điều trị cao nhất, đồng thời khẩn trương làm việc với nhà thầu trúng thầu cung ứng thuốc thực hiện đúng cam kết đã được ký kết trong hợp đồng theo quy định, hạn chế việc thay đổi thuốc. Trong thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nói chung, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng yêu cầu các nhà thầu trúng thầu kịp thời cung ứng thuốc để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh trong điều kiện tốt nhất, hạn chế tình trạng thiếu thuốc, thay thế thuốc để bảo đảm quyền lợi về thuốc cho người bệnh. Sở Y tế rất mong người bệnh và Nhân dân hiểu và chia sẻ khó khăn với ngành Y tế</p>
36	<p><b>Câu 123: Cử tri Phạm Văn Quyện, thôn Thống Nhất, xã Hà Môn, huyện Đăk Hà kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành quy định về chế độ thờ cúng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng.</b></p>	<p><b>Trả lời:</b> Hiện nay Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã quy định chi tiết về các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, trong đó có quy định về giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Chưa quy định chế độ thờ cúng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung chế độ, chính sách trợ cấp thờ cúng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhằm</p>

<sup>(25)</sup> Quy định về đấu thầu mua sắm thuốc trong các cơ sở y tế công lập



		tri ân đối với công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng
37	<b>Câu 128: Cử tri Hà Văn Bắc, thôn Ia Đor, xã Ia Toi, huyện Ia H'Drai kiến nghị:</b> Đề nghị chủ đầu tư công trình thủy lợi Ia Hiur (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn) sớm hoàn thiện dự án kênh mương thủy lợi để phát huy hiệu quả công trình và đảm bảo nước sản xuất cho Nhân dân.	<b>Trả lời:</b> Hiện nay, toàn bộ hệ thống kênh tưới bao gồm kênh chính và kênh nhánh của dự án Cụm công trình thủy lợi Ia H'Drai đã được thi công hoàn thiện và đã được Cục Quản lý xây dựng công trình (Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có Thông báo số 821/TB-XD-TC ngày 29 tháng 5 năm 2023 về việc thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, Chủ đầu tư đã và đang thực hiện các thủ tục để bàn giao đưa công trình vào sử dụng theo quy định.
38	<b>Câu 132: Cử tri xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông kiến nghị:</b> Hiện nay rất nhiều diện tích đất sản xuất của các hộ dân đã sử dụng ổn định qua các thế hệ, theo phong tục tập quán sau khi canh tác 2-3 mùa sẽ bỏ hoang để đất phục hồi dinh dưỡng cho đến 4-5 năm mới quay lại canh tác tiếp. Tuy nhiên, những năm gần đây Ủy ban nhân dân xã, cán bộ kiểm lâm không cho bà con canh tác, vì theo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 là đất rừng do Ủy ban nhân dân xã quản lý. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng, tạo điều kiện cho người dân được tiếp tục canh tác trên phần diện tích đất mà người dân đã canh tác qua nhiều thế hệ.	<b>Trả lời:</b> Theo kiến nghị của cử tri chưa nêu rõ đất rừng là có rừng hay không có rừng, để rõ hơn cần xác định trong 02 trường hợp sau: - Trường hợp là đất có rừng tự nhiên: Tiêu chí xác định rừng tự nhiên quy định cụ thể tại các Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp... Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Lâm nghiệp quy định: “2. Không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ dự án quan trọng quốc gia; dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp thiết khác được Chính phủ phê duyệt”. Đối chiếu với Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, sản xuất nông nghiệp không thuộc đối tượng chuyển đổi rừng. Do đó không thể giải quyết theo nguyện vọng của cử tri. - Trường hợp là đất lâm nghiệp không có rừng: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, tạo điều kiện cho người dân tiếp tục sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông chỉ đạo rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét đưa các khu đất lâm nghiệp không có rừng, đang sản xuất nương rẫy của Nhân dân ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp, thực hiện giao đất để nhân dân ổn định sản xuất.

## B. KIẾN NGHỊ CHƯA THỂ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC

Tổng cộng: 31 kiến nghị. Gồm:

+ Kiến nghị chưa thể giải quyết được do chưa có quy định hoặc không phù hợp với các quy định của pháp luật hoặc của cơ quan có thẩm quyền: 7 kiến nghị

- + Kiến nghị chưa giải thể giải quyết do chưa có nguồn lực, chưa xác định thời gian cụ thể thực hiện: 18 kiến nghị
- + Kiến nghị khi giải quyết có liên quan đến nhiều sở, ngành, địa phương và các bộ, ngành trung ương, chưa thể xác định được thời gian giải quyết: 06 kiến nghị

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA UBND TỈNH
<b>I</b>	<b>KIẾN NGHỊ CHƯA THỂ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC DO CHƯA CÓ QUY ĐỊNH HOẶC KHÔNG PHÙ HỢP VỚI CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HOẶC CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN</b>	
01	<p><b>Câu 14. Dân số viên tại các Trạm Y tế xã Pờ Ê, xã Hiếu và xã Đăk Rìng, huyện Kon Plông kiến nghị:</b> Từ khi thực hiện việc sát nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế huyện (tháng 8 năm 2018), đội ngũ Dân số viên tại các Trạm Y tế xã có chuyên môn y tế nên được Trạm trưởng phân công thêm nhiệm vụ (ngoài việc công tác dân số) như: trực cấp cứu, khám chữa bệnh, tham gia tiêm chủng, thực hiện các chương trình an toàn thực phẩm, truyền thông dân số, tham gia phòng chống dịch Covid-19 (khám chữa bệnh, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19)... Tuy nhiên, Dân số viên không được hưởng mức phụ cấp theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP và Văn bản số 3102/BYT-TCBB<sup>(26)</sup>. Kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, tạo điều kiện để đội ngũ Dân số viên được hỗ trợ kinh phí khi tham gia phòng chống dịch trên địa bàn</p>	<p><b>Trả lời:</b> Ngày 23 tháng 5 năm 2023, Bộ Y tế đã có Văn bản số 3102/BYT-TCCB về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, theo đó “Đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 100% theo quy định tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP là viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế đã và đang được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức từ 40%-70% quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP”. Theo đó, dân số viên là đối tượng không được hưởng mức phụ cấp theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP và Văn bản số 3102/BYT-TCCB của Bộ Y tế. Ngày 04 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 25/UBND-KGVX về việc tham gia góp ý, bổ sung các nội dung liên quan theo đề nghị của của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; trên cơ sở đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có Báo cáo số 07/BC-ĐĐBQH ngày 13 tháng 01 năm 2023<sup>(27)</sup> kiến nghị đối với Quốc hội như sau “Nghị quyết số 69/2022/NQ-QH15 về dự toán ngân sách nhà nước điều chỉnh việc tăng mức phụ cấp ưu đãi nghề chỉ mới điều chỉnh cho đối tượng là cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở. Đề nghị Quốc hội xem xét, bổ sung đối tượng cán bộ y tế khác được hưởng mức phụ cấp này”, tuy nhiên đến nay, Trung ương chưa có ý kiến đối với nội dung kiến nghị nêu trên</p>
02	<p><b>Câu 46. Cử tri A Púit, thôn Kroong Ktu, xã Kroong, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Đề nghị Ủy</p>	<p><b>Trả lời:</b> Việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc là việc làm cần thiết, bao gồm các hoạt động đua thuyền độc mộc và làm thuyền độc mộc. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay, tỉnh</p>

<sup>(26)</sup> Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; Văn bản số 3102/BYT-TCBB ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Bộ Y tế về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

<sup>(27)</sup> Báo cáo Kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

	<p><i>ban nhân dân tỉnh cần quan tâm, hỗ trợ gỗ làm thuyền độc mộc cho các đội tham gia đua thuyền độc mộc trên địa bàn để tham gia các phong trào, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc cũng như phát huy tiềm năng du lịch của địa phương.</i></p>	<p>Kon Tum thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng, chấm dứt khai thác rừng tự nhiên bao gồm khai thác chính và khai thác gỗ gia dụng rừng tự nhiên, khai thác tận thu, tận dụng<sup>(28)</sup>, vì vậy không có nguồn gỗ để hỗ trợ làm thuyền độc mộc cho việc đua thuyền độc mộc trên địa bàn thành phố Kon Tum.</p>
03	<p><b>Câu 53. Cử tri A Cường, thôn Đăk Lây, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei kiến nghị:</b> <i>Hiện nay, chế độ chi trả cho lực lượng dân quân xã chưa đảm bảo theo mặt bằng chung của xã hội (trợ cấp: 184.200đ/ngày, chế độ trực chốt: 180.000đ/ngày bao gồm cả tiền ăn). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, kiến nghị cấp có thẩm quyền tăng mức trợ cấp và chế độ tham gia trực chốt cho lực lượng dân quân nói chung bằng hoặc cao hơn mặt bằng chung của xã hội để lực lượng dân quân yên tâm công tác, cũng như khi được điều động làm nhiệm vụ tại địa phương.</i></p>	<p><b>Trả lời:</b> Tại Nghị quyết số 79/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định hoạt động và chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đối tượng được hưởng và chế độ chính sách thực hiện theo quy định tại Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ... Trong thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chi trả cho lực lượng Dân quân tự vệ theo đúng quy định của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ. Hiện nay Bộ Quốc phòng đang phối hợp các Bộ, ngành Trung ương và địa phương đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2020/NĐ-CP Chính phủ cho phù hợp, vì vậy, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định mới sẽ thực hiện theo quy định.</p>
04	<p><b>Câu 68. Cử tri A Bok, thôn Kon Năng Treang, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà kiến nghị:</b> <i>Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu, kiến nghị Trung ương phân loại xã nông thôn mới theo từng loại I, II, III để có sự hỗ trợ cho các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.</i></p>	<p><b>Trả lời:</b> Theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, xã nông thôn mới được phân theo 03 cấp độ: (1) xã đạt chuẩn nông thôn mới, (2) xã nông thôn mới nâng cao và (3) xã nông thôn mới kiểu mẫu và đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí<sup>(29)</sup> để triển khai thực hiện, không quy định cụ thể xã nông thôn mới loại I, II, III như kiến nghị của cử tri. Ngoài ra, theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ<sup>(30)</sup> quy định: Các xã khu vực III, khu vực II đã được công nhận nông thôn mới thì kể từ ngày Quyết định công nhận xã nông thôn mới có hiệu lực sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II.</p> <p>Từ những quy định trên, đối với nội dung kiến nghị của cử tri về quy định xã nông thôn</p>

<sup>(28)</sup> Kết luận số 97-KL/TW ngày 09 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về thực hiện chủ trương dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020.

<sup>(29)</sup> Tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

<sup>(30)</sup> Phê duyệt danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

		<p>mới loại I, II, III để có sự hỗ trợ cho các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới là chưa phù hợp với quy định; đồng thời, để hỗ trợ cho người dân giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn đối với các xã khu vực III sau khi công nhận xã nông thôn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiến nghị Chính phủ xem xét quy định: Đối với xã khu vực đặc biệt khó khăn (khu vực III), sau khi được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới vẫn tiếp tục được Nhà nước hỗ trợ một số chính sách như xã khu vực III trong vòng 03 năm, kể từ ngày được công nhận xã nông thôn mới; nội dung này đã được Chính phủ xem xét và giao cho Ủy ban dân tộc tổng hợp, tham mưu.</p>
05	<p><b>Câu 74. Cử tri Nguyễn Xuân Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô kiến nghị:</b> Để có cơ sở triển khai, đánh giá và công nhận “Tuyến phố văn minh đô thị” trên địa bàn thị trấn Đắk Tô (đây là một trong các tiêu chí công nhận thị trấn Đắk Tô đạt đô thị loại IV), Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu ban hành quyết định về Quy định tạm thời về tiêu chí đánh giá và công nhận “Tuyến phố văn minh đô thị” trên địa bàn thị trấn Đắk Tô. Tuy nhiên, để đảm bảo việc công nhận tuyến phố văn minh được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tham mưu ban hành Quy định chung về tiêu chí đánh giá và công nhận “Tuyến đường văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh” để làm cơ sở cho các huyện, thành phố triển khai thực hiện thống nhất theo quy định.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Căn cứ quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH 13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị (<i>Sửa đổi, bổ sung một tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21 tháng 9 năm 2022</i>) “tuyến phố văn minh đô thị” là một trong các tiêu chí để đánh giá để phân loại, công nhận loại đô thị. Tuy nhiên, căn cứ các quy định của pháp luật về xây dựng liên quan thì chưa có quy định cũng như tiêu chí đánh giá về tuyến phố văn minh. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp và có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn, cho phép vận dụng tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận “tuyến phố văn minh” theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Sau khi có hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc công nhận tuyến phố văn minh được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định theo ý kiến, kiến nghị của cử tri. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô đã ban hành Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2023 về việc quy định tạm thời về tiêu chí đánh giá và công nhận “Tuyến phố văn minh đô thị” trên địa bàn thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, đề nghị cử tri nghiên cứu, triển khai thực hiện theo quy định nêu trên; Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu bổ sung quy định, tiêu chuẩn đánh giá về “tuyến phố văn minh đô thị” trong quá trình góp ý kiến dự thảo Luật điều chỉnh và quản lý, phát triển đô thị (<i>đang được Bộ Xây dựng dự thảo</i>).</p>
06	<p><b>Câu 80. Cử tri A Gung, thôn Kon Mong Tu, xã Đắk Tô Lung, huyện Kon Rẫy kiến nghị:</b> Trong thời gian vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã dừng hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh từ nguồn ngân sách địa phương đã bố trí qua Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Kon Tum. Đề nghị Sở Y tế sớm tham mưu</p>	<p><b>Trả lời:</b> Căn cứ Công văn số 2790/BTC-HCSN ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Bộ Tài chính về việc hoạt động của Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo và đề xuất của Liên ngành: Sở Tài chính, Sở Y tế tại Văn bản số 24/LN:STC-SYT ngày 10 tháng 5 năm 2023<sup>(31)</sup>; Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 1549/UBND-KGVX ngày 26 tháng 5 năm 2023 dừng hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh từ nguồn ngân sách địa phương đã bố trí qua Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Kon Tum, đồng thời “Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Tài chính</p>

<sup>(31)</sup> Về việc dừng hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh từ nguồn ngân sách địa phương đã bố trí qua Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo

	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về chính sách đặc thù của địa phương để hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho một số đối tượng chính sách thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở các xã, thị trấn khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo các quy định hiện hành.</p>	<p>và các đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, khám chữa bệnh..., các văn bản hướng dẫn của Bộ ngành liên quan, khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tiễn về công tác khám chữa bệnh để xem xét tính cần thiết việc xây dựng chính sách đặc thù của địa phương để hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho một số đối tượng chính sách thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh; báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo”. Hiện nay, Sở Y tế đang phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành để tham mưu cấp có thẩm quyền vào thời điểm thích hợp</p>
07	<p><b>Câu 124: Cử tri Mai Huy Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô kiến nghị:</b> Trên địa bàn xã Tân Cảnh có các doanh nghiệp lớn đóng chân (như: Nhà máy Cồn và Tinh bột sắn Đắk Tô, Thủy điện Đắk Pô Kô...), hàng năm đóng thuế vào ngân sách tỉnh khá lớn. Tuy nhiên, thời gian qua xã không được hưởng lợi trực tiếp từ việc trích một phần nguồn thu nói trên để đầu tư và khắc phục những khó khăn về cơ sở hạ tầng và xây dựng Nông thôn mới nâng cao theo chủ trương chung. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, có cơ chế trích tỷ lệ nguồn thu từ doanh nghiệp cho địa phương nơi có doanh nghiệp đóng chân được hưởng trực tiếp nhằm tạo điều kiện cho địa phương đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Căn cứ quy định của Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định phân cấp ngân sách Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025. Trong đó, tại khoản 1 Điều 5 (Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương) quy định “Thuế GTGT thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: Thu trên địa bàn các huyện: Ngân sách cấp tỉnh 15%, ngân sách huyện 85%”. Tại khoản 3 Điều 3 (Nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi) quy định: “Hạn chế phân cấp cho nhiều cấp ngân sách đối với các nguồn thu có quy mô nhỏ; đảm bảo ngân sách xã, phường, thị trấn (sau đây viết là ngân sách cấp xã) được phân chia nguồn thu từ các khoản thu: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh; thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình; lệ phí trước bạ nhà đất”. Tại khoản 23 Điều 4 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định: “23. Thời kỳ ổn định ngân sách địa phương là thời kỳ ổn định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới trong thời gian 05 năm, trùng với kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm hoặc theo quyết định của Quốc hội.”. Đồng thời, tại điểm a khoản 7 Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước “Trong thời kỳ ổn định ngân sách không thay đổi tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách”. Theo các quy định nêu trên, trong giai đoạn ổn định ngân sách 2022-2025, việc sửa đổi Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh là chưa phù hợp với quy định tại Luật Ngân sách nhà nước. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô căn cứ các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu, hướng dẫn ngân sách cấp dưới thực hiện theo đúng quy định hiện hành; đồng thời chủ động cân đối ngân sách cấp huyện được hưởng theo phân cấp (bao gồm nguồn thu thuế GTGT của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh) để bố trí, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh tại địa bàn và thông tin cho cử tri được biết.</p>
II	<b>KIẾN NGHỊ CHƯA GIẢI THỂ GIẢI QUYẾT DO CHƯA CÓ NGUỒN LỰC, CHƯA XÁC ĐỊNH THỜI GIAN CỤ THỂ THỰC HIỆN</b>	

01	<p><b>Câu 3. Cử tri xã Ngọc Tú, huyện Đắk Tô kiến nghị:</b> Tuyến đường ĐH53 đoạn từ ngã 3 Ngọc Tú đến hết xã Đắk Rơ Nga bị bong tróc, hư hỏng nặng, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải sửa chữa, khắc phục tại các vị trí hư hỏng nặng. Tuy nhiên, đơn vị thi công sửa chữa bằng cách trám, lấp đá xây vào các ổ gà (ổ voi) nên khi trời mưa làm trôi, bốc hết lớp đá, xi đã lấp dẫn đến đường lại hư hỏng như ban đầu. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm kiểm tra và có biện pháp khắc phục để đảm bảo đi lại cho người dân khi lưu thông tại tuyến đường này</p>	<p><b>Trả lời:</b> Đường liên xã Kon Đào - Ngọc Tú - Đắk Rơ Nga (đường ĐH.53) trước đây do Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô quản lý có chiều dài 14,464km với kết cấu mặt đường láng nhựa rộng 3,5m và mặt đường bê tông xi măng rộng 6m trên lớp móng cấp phối đá dăm, được đầu tư và đưa vào sử dụng năm 2013. Năm 2021 được giao về Sở Giao thông vận tải quản lý (Theo biên bản bàn giao ngày 22 tháng 10 năm 2021, có 5 đoạn/14,229km mặt đường bị lún, nứt hư hỏng, có đính kèm biên bản). Sau gần 10 năm khai thác do kết cấu mặt đường thấp, kinh phí duy tu bảo dưỡng ít nên nhiều đoạn mặt đường bị hư hỏng, xuống cấp rất nặng. Cử tri đã có nhiều ý kiến về nội dung này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải cân đối, sử dụng nguồn vốn bảo dưỡng thường xuyên hằng năm để khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông (trong đó có đoạn cử tri phản ánh từ ngã 3 Ngọc Tú đến hết xã Đắk Rơ Nga, Km5+875-Km10+016). Nhưng do nguồn vốn này rất hạn chế không thể đáp ứng được yêu cầu cùng với tác động của mưa bão qua các năm nên mặt đường ngày càng xuống cấp, gây khó khăn trong việc đi lại của Nhân dân. Để giải quyết đáp ứng nguyện vọng của cử tri, cần phải đầu tư cải tạo sửa chữa tuyến đường này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, rà soát và đã khái toán với kết cấu mặt đường bê tông xi măng rộng 5.5m thì tổng nhu cầu vốn để thực hiện khoảng 73 tỷ đồng và chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, bên cạnh đó nguồn ngân sách tỉnh rất hạn chế, đặc biệt là nguồn thu tiền sử dụng đất rất khó khăn, chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư hiện nay trên địa bàn tỉnh. Do đó, việc đầu tư sửa chữa tuyến Đường liên xã Kon Đào - Ngọc Tú - Đắk Rơ Nga (đường ĐH.53) <u>sẽ được xem xét triển khai vào thời điểm thích hợp khi đảm bảo điều kiện về nguồn vốn, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư</u> theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định có liên quan. Trước mắt, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục dùng vốn bảo trì để khắc phục đồng thời tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nguồn vốn cho tuyến đường.</p>
02	<p><b>Câu 7. Cử tri Nguyễn Tuấn Anh, thôn Gia Xiêng, xã Rờ Koi, huyện Sa Thầy kiến nghị:</b> Tỉnh lộ 675 (đoạn từ xã Sa Nhơn đi xã Rờ Koi) là tuyến giao thông trọng điểm duy nhất kết nối giữa xã Sa Nhơn và xã Rờ Koi, mặt khác trên đoạn tuyến này có nhiều Nhà máy sản xuất nông sản nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, trong khi đó hiện trạng mặt đường bê tông xi măng rất hẹp (bề rộng 3,5m), nhiều đoạn lề đất hai bên đường bị xói lở, hư hỏng, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông (nhất là các trường hợp xe máy tránh xe ô tô tại các vị trí này). Hàng năm, các cấp chính</p>	<p><b>Trả lời:</b> Tỉnh lộ 675 dài 53Km, điểm đầu giao đường Hồ Chí Minh, điểm cuối giao với Quốc lộ 14C, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bố trí nguồn đầu tư cải tạo đoạn Km0-Km24 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, hiện dự án đang triển khai và hoàn thành trong kế hoạch được giao. Đoạn qua trung tâm thị trấn Sa Thầy (Km24 - Km26) đã đầu tư hoàn thành vào cấp theo quy hoạch. Đoạn còn lại từ Km26 - Km53+090 dài 27,09Km đã được đầu tư 25,15Km mặt đường BTXM; 1,94Km mặt đường láng nhựa, tuy nhiên nhiều đoạn hỏng một số vị trí, mặt đường rộng 3,5m nhỏ, hẹp, hai xe tránh nhau rất khó khăn, gây mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tăng cường phát quang, vét rãnh, kiên cố hóa lề đường để đảm bảo an toàn giao thông; phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí để đầu tư sửa chữa tuyến đường trên vào thời điểm thích hợp, khi đảm bảo điều kiện về nguồn vốn, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và</p>

	<p>quyền đã quan tâm, đắp bổ sung đất phần lề bị xói, phát quang bờ rãnh, cỏ dại mọc ven đường. Tuy nhiên do độ dốc dọc mặt đường lớn nên sau các đợt mưa phần lề lại tiếp tục bị xói lở. Trước thực trạng này, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải đầu tư kiên cố phần lề đường hư hỏng, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra</p>	<p>các quy định có liên quan</p>
03	<p><b>Câu 15. Cử tri Nguyễn Văn Tuyên, thôn Ngọc Thụ và cử tri Chu Thị Xuân, thôn Ngọc Tiền, xã Đăk Xú; cử tri Nguyễn Hồng Sơn, thôn 4, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi kiến nghị:</b> Đề nghị Công ty Điện lực Kon Tum khảo sát, xây dựng đường dây điện tải điện 3 pha để cung cấp điện cho các hộ dân sản xuất nông nghiệp, vì diện tích cà phê ở các khu vực này lớn, cần nguồn điện có tải lớn để phục vụ tưới đảm bảo, nhất là vào mùa khô. Cử tri đã nhiều lần kiến nghị nhưng công ty điện lực đều trả lời là nguồn vốn khó khăn, đầu tư đường điện vào các khu sản xuất không đảm bảo lợi nhuận so với một đơn vị doanh nghiệp. Cử tri không thống nhất với nội dung trả lời này, vì đã kiến nghị nhiều năm, đồng thời cần có sự hỗ trợ từ Nhà nước về điện sản xuất thì nông dân mới sản xuất, tăng sản lượng, chất lượng và ngành nông nghiệp mới phát triển. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết</p>	<p><b>Trả lời:</b> Hiện nay, hệ thống lưới điện phân phối tỉnh Kon Tum được quan tâm đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân và phục vụ sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 102/102 xã, phường, thị trấn có điện lưới Quốc gia sử dụng; toàn bộ 85/85 xã nông thôn đạt Tiêu chí số 4 về điện trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với tỷ lệ số thôn có điện: 100%, tỷ lệ hộ sử dụng điện: 99,86%. Tuy nhiên, hiện trạng lưới điện tại một số địa bàn đã được đầu tư từ nhiều năm đến nay cần phải huy động một nguồn vốn rất lớn để cải tạo, nâng cấp và tiếp tục đầu tư để nâng cao chất lượng điện năng cung cấp ổn định, an toàn, liên tục, phục vụ sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Đối với các trạm bơm tưới tiêu trên địa bàn tỉnh được các đơn vị ngành nông nghiệp quan tâm đầu tư để bảo đảm nước tưới tiêu phục vụ sản xuất của Nhân dân trên các cánh đồng lớn nhằm đảm bảo an ninh lương thực, sản xuất nông nghiệp của Nhân dân; đối với việc cung cấp điện 3 pha<sup>(32)</sup> phục vụ sản xuất tại các khu vực dân cư cơ bản đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của nhân dân trên địa bàn tỉnh; đối với các khu vực ngoài khu dân cư đang rất khó khăn về nguồn vốn nên chưa thể đầu tư để đáp ứng theo kiến nghị cử tri (Trong Chương trình cấp điện nông thôn, Kế hoạch hàng năm của ngành điện đến nay vẫn chưa có tiêu chí, quy định việc bố trí nguồn vốn để đầu tư cấp điện 3 pha cho các khu vực ở ngoài khu vực dân cư).</p> <p>Thời gian qua, việc cung cấp điện 3 pha đã được kết hợp trong Chương trình cấp điện nông thôn, trong kế hoạch hàng năm của ngành điện nhằm đáp ứng một phần nhu cầu sử dụng điện để sản xuất tưới cà phê, cây ăn quả của Nhân dân tại các khu vực gần khu dân cư. Đặc biệt, các cấp, các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã quan tâm đầu tư cấp điện 3 pha tại</p>

<sup>(32)</sup> Khu vực huyện Ngọc Hồi, trong 3 năm gần đây Công ty Điện lực Kon Tum đã thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hàng chục trạm biến áp (TBA) 3 pha để phục vụ bơm tưới cà phê, cây ăn quả trên địa bàn huyện, trong đó: Năm 2020, đầu tư xây dựng 25 TBA; năm 2021 đầu tư xây dựng 19 TBA; năm 2022 đầu tư xây dựng 10 TBA; năm 2023 đầu tư xây dựng 03 TBA và kế hoạch năm 2024 tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp 05 TBA 3 pha để phục vụ nhu cầu về điện. Cùng với việc đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các TBA 3 pha, hằng năm Công ty đã đầu tư xây dựng mới và cải tạo nâng cấp hàng chục km đường dây trung, hạ áp, đáp ứng nhu cầu về điện cho sản xuất, sinh hoạt và bơm tưới cà phê, cây ăn quả trên địa bàn huyện. Dự kiến đến cuối năm 2023, số trạm biến áp 3 pha trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đạt 199/235 trạm, đạt tỷ lệ 84,7% trên tổng số TBA. Như vậy, lưới điện 3 pha do Công ty Điện lực Kon Tum đầu tư đã cơ bản phủ kín đến các khu vực sản xuất tập trung gần khu dân cư trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.

		<p>các khu dân cư liền kề với khu sản xuất trồng cà phê, cây ăn quả tại các huyện, thành phố (Trong đó có các khu vực trồng cà phê, cây ăn quả tại các huyện Đắk Hà, Ngọc Hồi). Mặt khác, việc đầu tư lưới điện 3 pha phục vụ nhu cầu bơm tưới cà phê, cây ăn quả đòi hỏi chi phí đầu tư rất lớn, hiệu quả đầu tư rất thấp (Do bơm tưới chỉ tập trung theo mùa vụ, vào khoảng 3 tháng trong năm, các tháng còn lại thì TBA luôn vận hành non tải) <u>trong khi nguồn vốn đầu tư của địa phương và các đơn vị ngành điện<sup>(33)</sup> lại đang rất khó khăn, chưa thể đáp ứng nhu cầu sử dụng điện 3 pha để sản xuất tưới cà phê, cây ăn quả tại những khu vực sản xuất xa khu dân cư.</u></p> <p>Trong thời gian tới, để thuận tiện trong việc đầu tư, cung ứng điện 3 pha phục vụ sản xuất của Nhân dân, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, trong đó có huyện Ngọc Hồi và các đơn vị liên quan rà soát, xây dựng vùng chuyên canh sản xuất lớn gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, để có cơ sở đề nghị cấp thẩm quyền có chính sách hỗ trợ cấp điện khu vực vùng chuyên canh sản xuất theo chuỗi giá trị của từng huyện, thành phố; đồng thời, rà soát xây dựng những khu vực chuyên canh cà phê, cây ăn quả cần được quy hoạch tập trung vào những khu vực gần đường giao thông, gần lưới điện trung áp hiện có, gần nguồn nước để thuận tiện trong việc đầu tư, cung ứng điện 3 pha phục vụ sản xuất của Nhân dân, tham mưu hoặc cân đối ngân sách địa phương hàng năm để đầu tư cấp điện cho khu vực chuyên canh cà phê, cây ăn quả sản xuất theo chuỗi giá trị của địa phương. Lập danh sách các khu chuyên canh gửi về Sở Công Thương, Công ty Điện lực Kon Tum để biết, hỗ trợ kỹ thuật đầu tư lưới điện 3 pha đảm bảo theo quy định hiện hành và báo cáo cấp thẩm quyền xem xét. Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo giải quyết nội dung kiến nghị về việc cung cấp điện cho sản xuất nông nghiệp ngoài khu vực dân cư “<i>Tiếp tục làm việc, đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Công ty Điện lực Kon Tum quan tâm đầu tư xây dựng lưới điện 3 pha, ưu tiên trước hết cho các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và những nơi cần thiết khác để tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, tăng năng suất, sản lượng hàng hóa, xóa đói giảm nghèo bền vững.</i>”. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Trung quan tâm, bố trí nguồn vốn, đầu tư lưới điện 3 pha.</p>
04	<p><b>Câu 28. Cử tri Đỗ Văn Lĩnh, thôn Trung Nghĩa Đông, xã Kroong, thành phố Kon Tum kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải xử lý dứt điểm tại điểm sạt lở trên Tỉnh lộ 675</b></p>	<p><b>Trả lời:</b> Ta luy dương tại Km5, Tỉnh lộ 675 là khu vực làm rẫy của hộ ông Lê Công Toàn, mỗi khi gặp mưa bão, đất đá và cây cối từ trên ta luy dương chảy tràn xuống mặt đường; để xử lý triệt để việc sạt lở đất đá từ trên ta luy dương tràn xuống mặt đường, cần phải đào hạ thấp mái ta luy, kiên cố hóa mái ta luy kết hợp làm tường chắn đất đá. Tuy nhiên, để thực hiện công</p>

<sup>(33)</sup> Công ty Điện lực Kon Tum là đơn vị vừa quản lý chuyên ngành về lưới điện, vừa kinh doanh mua bán điện việc đầu tư kinh doanh thực hiện theo Kế hoạch của Tổng công ty điện lực miền Trung, việc đầu tư cần phải tính toán hiệu quả đầu tư theo yêu cầu ngành điện.



	<p>ngay tại Nhà máy gạch Đức Bảo, xã Ngok Bay, vì đã nhiều lần khắc phục nhưng vẫn sạt lở khi mưa lớn, xảy ra nhiều vụ tai nạn cho người tham gia giao thông.</p>	<p>việc này cần <u>kinh phí lớn cũng như phải phạm vào diện tích đất nằm ngoài hành lang an toàn giao thông nên phải có chi phí đền bù đất và hoa màu trên đất</u> cho hộ ông Lê Công Toàn, vì vậy, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý đường lắp đặt kè rọ đá tạm thời để hạn chế sạt lở đất đá và cây cối tràn ra mặt đường gây mất an toàn giao thông và đã hoàn thành</p>
05	<p><b>Câu 52. Cử tri phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Khu vực gửi xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh không có mái che và chỉ có 1 lối ra, vào các khoa, sẽ rất nguy hiểm nếu xảy ra hỏa hoạn. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm mái che và mở thêm lối ra, vào tại khu vực gửi xe.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Trong những năm qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn quan tâm xây dựng Bệnh viện xanh, sạch, đẹp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Hàng năm Bệnh viện đều xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Bộ Y tế về cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp. Khu vực gửi xe của Bệnh viện hiện tại không có mái che nhưng có rất nhiều cây xanh bao phủ bóng mát khắp khu vực, nếu làm mái che sẽ làm khuất tầm nhìn và không đảm bảo mỹ quan chung của Bệnh viện, và cũng do có nhiều bóng cây to nên rất khó thi công mái che. Về lối ra vào khu vực gửi xe khi cần sẽ có rất nhiều lối đi: lối ra vào hành lang Khoa Phụ sản, lối ra vào Khoa Khám bệnh, Khoa Cấp cứu, và có thể mở rộng lối đi lên nhiều lần. Mặt trước khu gửi xe chỉ ngăn cách với khuôn viên bệnh viện bằng khung lưới B40 và dây xích, dễ dàng tháo lắp, khi cần có thể tháo ra nhanh chóng. Việc bố trí một lối đi cho xe máy, mô tô vào ra như hiện tại là do triển khai lấy số thẻ giữ xe tự động, và đảm bảo an ninh trật tự, quản lý mật cấp; định kỳ mỗi 6 tháng, Khu vực gửi xe của Bệnh viện đều được cơ quan Công an Phòng cháy chữa cháy &amp; Cứu nạn cứu hộ tỉnh Kon Tum kiểm tra, phê duyệt đảm bảo an toàn về Phòng cháy chữa cháy. Khu vực bãi giữ xe cũng được trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy, diễn tập định kỳ đúng quy định. Bệnh viện cũng đang trong giai đoạn nâng cấp hạ tầng cơ sở (<i>giai đoạn 2</i>) phục vụ người dân đến khám bệnh, chữa bệnh thuận lợi hơn. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng các phương tiện đi lại của người dân đặc biệt là ô tô, xe máy trong khi diện tích của Bệnh viện có hạn, không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu giữ xe ở một số thời điểm; trong thời gian tới Bệnh viện chú ý tổ chức hoạt động giữ xe tốt hơn, <u>khí Bệnh viện hoàn thiện việc xây dựng hạ tầng ổn định sẽ có nhà giữ xe đảm bảo hơn.</u></p>
06	<p><b>Câu 54. Cử tri xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei kiến nghị:</b> Hiện nay, đường dây điện 35KW (đoạn qua xã Đăk Môn) đi qua nhà dân, lô cao su, bời lờ, ruộng,</p>	<p><b>Trả lời:</b> Đoạn đường dây điện 35kV (<i>thực tế vận hành cấp điện áp 22kV</i>) đi qua địa phận xã Đăk Môn mà cử tri có ý kiến đề nghị di chuyển thuộc đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei<sup>(34)</sup>. Tuyến đường dây này hiện nay đang vận hành bình thường, đảm bảo các yêu cầu kỹ</p>

<sup>(34)</sup> Các thông tin tổng quan về đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei, cụ thể như sau: Đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei được đầu tư xây dựng từ năm 1996 và đưa vào vận hành năm 1997 - ngày 29/01/1997 đóng điện đưa vào sử dụng (kèm theo thông báo ngày 25/01/1997) của Sở Điện lực Kon Tum. Đường dây này là trục chính cung cấp điện cho các xã Đăk Nông, Đăk Dục, Đăk Ang, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi và toàn bộ huyện Đăk Glei. Đường dây đã được Công ty Điện lực 3 (*nay là Tổng công ty Điện lực miền Trung*) phê duyệt hồ sơ thiết kế - kỹ thuật thi công công trình đường dây 35kV Ngọc Hồi - Đăk Glei tại Quyết định số 3419/ĐVN/ĐL3-8 ngày 16 tháng 9 năm 1995. Việc triển khai thi công tuyến đường dây vào năm 1996 được sự cấp phép của chính quyền địa phương và các cấp có liên quan. Thời điểm này, khu vực đường dây đi qua là nương rẫy, đất rừng, chưa có nhà ở của người dân.

	<p><i>rầy của người dân gây mất mỹ quan, gây mất an toàn khi bị sự cố xảy ra. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với Công ty Điện lực Kon Tum đầu tư, di chuyển đường dây điện 35 KW theo hành lang đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đăk Môn.</i></p>	<p>thuật cung cấp điện cho các xã: Đăk Nông, Đăk Dục, Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, khu vực xã Đăk Môn và toàn huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei đảm bảo đầy đủ thủ tục về mặt pháp lý, vận hành an toàn, ổn định, cấp điện phục vụ đời sống dân sinh và phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng cho các xã: Đăk Nông, Đăk Dục, Đăk Ang huyện Ngọc Hồi, xã Đăk Môn và toàn bộ huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.</p> <p>Về nội dung kiến nghị của cử tri xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei đề nghị di chuyển đường dây điện 35kV đi theo hành lang đường Hồ Chí Minh qua địa phận xã Đăk Môn: Trong giai đoạn hiện nay, việc <u>huy động nguồn vốn của ngành Điện đang gặp rất nhiều khó khăn</u>, nguồn vốn tự có chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu, còn lại 70% là vốn vay từ các ngân hàng thương mại, trong thực tế, lãi suất ngân hàng đang ở mức cao, khó tiếp cận cũng như đánh giá hiệu quả vay vốn. Trong khi đó, nguồn vốn hiện tại chỉ đáp ứng cho đầu tư các công trình chống quá tải lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đầu tư cho các hộ chưa có điện. Mặt khác, hiện nay đường Hồ Chí Minh đang tiếp tục triển khai mở rộng, điều chỉnh tuyến, cắm mốc hành lang giải phóng mặt bằng, hành lang bảo vệ an toàn đường bộ, cần có vị trí hành lang cụ thể để nghiên cứu di dời ổn định lâu dài theo quy hoạch giao thông. Khi di dời phải có sự thống nhất của cơ quan quản lý đường bộ nhằm tránh việc tiếp tục di dời sau này. Trong thời gian tới, sau khi cân đối được nguồn vốn, Công ty Điện lực Kon Tum sẽ kiến nghị Tổng công ty Điện lực miền Trung đưa công trình vào danh mục đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con trong quá trình sinh sống.</p>
07	<p><b>Câu 61. Cử tri Hoàng Thị Minh, thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà kiến nghị:</b> <i>Tỉnh lộ 677 (đoạn từ ngã ba xã Đăk Hring đến đầu thôn Đăk Klong) có lưu lượng giao thông đông, học sinh các trường đi lại nhiều nhưng đường hẹp, hư hỏng nặng, hai bên đường chưa có mương thoát nước. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét mở rộng đường, làm mương thoát nước để đảm bảo việc đi lại cho người dân.</i></p>	<p><b>Trả lời:</b> Tỉnh lộ 677 (đường Đăk Kôi - Đăk Pxi) đoạn từ ngã ba Đăk Hring đi vào, hai bên đường bằng phẳng, nhà cửa xây dựng san sát liền kề, không có hành lang hai bên. Muốn xử lý thoát nước thì phải xây dựng rãnh kín. Việc đầu tư xây dựng rãnh kín cần kinh phí lớn, tuy nhiên hiện nay <u>ngân sách tỉnh khó khăn chưa cân đối được</u> để thực hiện. Trước mắt, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường sửa chữa mặt đường, đắp lề tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân.</p>
08	<p><b>Câu 71. Cử tri A Định, thôn Đăk Pung, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô kiến nghị:</b> <i>Hiện nay còn một phần diện tích (khoảng 10ha) trong khu vực quy hoạch vùng lõi thao trường bắn, thao trường huấn luyện của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chưa được đền bù, giải phóng mặt bằng. Diện tích đất này thường xuyên</i></p>	<p>Trả lời: Trường bắn, thao trường huấn luyện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum có tổng diện tích quy hoạch 475ha. Trong đó đất của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô quản lý khoảng 310ha, diện tích còn lại 165ha là đất của các hộ gia đình thuộc 2 thôn Đăk Pung và Đăk Dé, xã Đăk Rơ Nga canh tác trồng cây lâu năm, cây hàng năm và một số công trình khác. Trong năm 2017, để kịp thời giải phóng mặt bằng tổ chức xây dựng các công trình bảo đảm tổ chức diễn tập phòng thủ cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân</p>

	<p><i>bị ảnh hưởng, buộc dừng sản xuất trong các đợt diễn tập, huấn luyện của các lực lượng, ảnh hưởng đến sản xuất, thu nhập của bà con nhân dân. Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng để đảm bảo quyền lợi cho người dân.</i></p>	<p>tỉnh đã bố trí 11,7 tỷ đồng, chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình với tổng diện tích 35,23 ha trên tổng số 87 thửa đất. Phần diện tích này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức cắm mốc, phát quang dọn đường ranh, phân định rõ ràng ranh giới với vùng lõi thao trường tránh tình trạng lấn chiếm, canh tác ...; tổ chức xây dựng các công trình thuộc trường bắn súng bộ binh, thao trường thiết giáp và thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh bảo đảm phục vụ huấn luyện, diễn tập trong phần diện tích (35,23 ha).</p> <p>...Đối với chủ trương tham mưu đền bù, giải phóng mặt bằng mở rộng diện tích đất quốc phòng của Trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại xã Đăk Rơ Nga. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có văn bản <u>tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư</u> bố trí kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng đợt 2. Sau khi được bố trí kinh phí Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phương án thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn tiếp theo theo đúng quy định (<i>bao gồm phần diện tích 10 ha theo kiến nghị của ý kiến cử tri A Định, thôn Đăk Pung, xã Đăk Rơ Nga</i>).</p>
09	<p><b>Câu 72. Cử tri A Đê, A Miên và A Sim, thôn Đăk Kon, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô kiến nghị:</b> Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm sửa chữa đường ĐH53, đoạn từ ngã ba gần điểm Trường Mầm non của thôn Đăk Kon đi huyện Ngọc Hồi. Đây là tuyến đường thông thương, trao đổi hàng hóa giữa xã Đăk Rơ Nga với huyện Ngọc Hồi, cũng là con đường chính để nhân dân vận chuyển nông sản, phân bón sản xuất được thuận lợi nhưng hiện nay tuyến đường này đã xuống cấp, dốc xói lở, trôi đi đá 1x2, cát, đất trên mặt đường, chỉ còn đá to lổm chổm, đi lại khó khăn.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Nội dung kiến nghị của cử tri A Đê, A Miên và A Sim, thôn Đăk Kon, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô tương tự như ý kiến nghị của cử tri xã Ngọc Tú, huyện Đăk Tô đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại <b>Câu 3</b> của Báo cáo này.</p>
10	<p><b>Câu 83. Cử tri A Quốc, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi kiến nghị:</b> Việc vận chuyển nông sản của Nhân dân 2 thôn đặc biệt khó khăn Đăk Sút và Gia Tun đến nhà máy mì rất xa (20km) vì phải vòng qua cầu Đăk Giá 1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm tạo điều kiện xây dựng cầu bê tông vĩnh cửu (tại thôn Gia</p>	<p><b>Trả lời:</b> Việc ý kiến của cử tri về đầu tư xây dựng cầu bê tông vĩnh cửu (tại thôn Gia Tun) để người dân thuận tiện đi lại và vận chuyển nông sản tiêu thụ là thiết thực. Tuy nhiên, hiện nay kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền<sup>(35)</sup> phân bổ hết cho các địa phương, bên cạnh đó <u>nguồn ngân sách tỉnh rất hạn chế</u>, đặc biệt là nguồn thu tiền sử dụng đất rất khó khăn, thị trường bất động sản gần như “đóng băng” nên chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư hiện nay trên địa bàn tỉnh (<i>Số thu trong 07 tháng đầu năm từ các dự án</i></p>

<sup>(35)</sup> Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết tại Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021.

	<i>Tun) để người dân thuận tiện đi lại và vận chuyển nông sản tiêu thụ.</i>	<i>khai thác quỹ đất chỉ được 86 tỷ đồng/1.252,863 tỷ đồng, đạt 6,9% dự toán), trong khi đó Ủy ban nhân dân tỉnh đang tập trung nguồn lực (Chủ yếu là nguồn thu tiền sử dụng đất) để đầu tư các dự án, công trình cấp bách, trọng điểm của tỉnh nhằm tạo sức lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi rà soát, xem xét ưu tiên cân đối bố trí từ các nguồn vốn phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện, nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng cầu bê tông vĩnh cửu (tại thôn Gia Tun) để người dân thuận tiện đi lại và vận chuyển nông sản tiêu thụ</i>
11	<b>Câu 84. Cử tri Đỗ Xuân Hòa, thôn Ngọc Thu, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi kiến nghị:</b> Quốc lộ 40 (đoạn Km1 - Km7) có lưu lượng giao thông lớn, đường nhỏ hẹp nên dễ gây tai nạn giao thông. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Chính phủ xem xét đầu tư mở rộng Quốc lộ 40 (đoạn Km1 - Km7) để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.	<b>Trả lời:</b> Quốc lộ 40 đoạn Km1-Km7 là đường cấp IV miền núi. Đầu năm 2023, Sở Giao thông vận tải đã đầu tư sửa chữa (đoạn Km0-Km7+300) các hạng mục như: Rãnh thoát nước, hệ thống an toàn giao thông ( <i>Cọc tiêu, biển báo, vạch sơn kẻ đường ...</i> ). Hiện tại tuyến đường thông thoáng và đảm bảo an toàn giao thông. Do <u>nguồn vốn ngân sách nhà nước giao cho Bộ Giao thông vận tải rất hạn chế</u> nên chưa thể cân đối bố trí kinh phí để nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 40 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trước mắt, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, phát quang, vét rãnh, sửa chữa mặt đường đảm bảo ATGT trên Quốc lộ 40, đồng thời tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải quan tâm đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch khi có điều kiện về nguồn vốn.
12	<b>Câu 94. Cử tri xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông kiến nghị:</b> Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải đầu tư xây dựng cầu qua ngàm trên Tỉnh lộ 678 (tại Thôn Năng Nhỏ 1, xã Đăk Sao) vì vào mùa mưa nước ngập đường, làm ách tắc giao thông, gây khó khăn cho nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hóa.	<b>Trả lời:</b> Theo tính toán sơ bộ của Sở Giao thông vận tải thì chi phí đầu tư xây dựng, sửa chữa công trình: Xây dựng Ngàm tràn Năng Nhỏ 1 trên Tỉnh lộ 678 (Đoạn qua xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông) khoảng 12,5 tỷ đồng <sup>(36)</sup> và <u>chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn</u> giai đoạn 2021-2025 của tỉnh; bên cạnh đó <u>nguồn ngân sách tỉnh rất hạn chế</u> , do vậy trước mắt, Sở Giao thông vận tải căn cứ nguồn kinh phí được cấp có thẩm quyền giao, chủ động khắc phục một số hạng mục cần thiết, cấp bách để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực các tuyến đường trên, đồng thời, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát khả năng ngân sách địa phương để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét bố trí vốn để đầu tư xây dựng, sửa chữa hoàn thiện các công trình trên theo quy định
13	<b>Câu 95. Cử tri xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông kiến nghị:</b> Hiện nay đoạn đường từ xã Văn Xuôi đi xã Ngọc Yêu bị sụt, lở, xuống cấp nhiều nơi, gây nguy	<b>Trả lời:</b> Thực hiện Công văn số 30/QGPCTT ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai về việc khẩn trương rà soát các thiệt hại, sạt lở do mưa lũ trong thời gian qua, tổng hợp báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2023,

<sup>(36)</sup> Theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản 1496/SKHĐT-TH ngày 02 tháng 6 năm 2023 thì kinh phí này hiện vượt quá khả năng cân đối ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

	<p>hiểm cho người tham gia giao thông, nguy cơ mùa mưa gây đứt đường; đồng thời các vị trí trên chưa được rào chắn, đặt biển cảnh báo. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm khảo sát và có hướng khắc phục, sửa chữa để đảm bảo cho phương tiện đi lại được thuận lợi.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, thông kê thiệt hại giao thông trên địa bàn toàn tỉnh<sup>(37)</sup> gửi Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo các Bộ ngành Trung ương tại Báo cáo số 286/BC-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2023, trong đó đề nghị trung ương hỗ trợ 307 tỷ đồng (Trong đó hỗ trợ thiệt hại giao thông là 83,49 tỷ đồng) để khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng, phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay <u>chưa có ý kiến của Bộ ngành trung ương về hỗ trợ nguồn vốn</u> để khắc phục, sửa chữa các điểm sạt lở, hư hỏng do thiên tai nêu trên. Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải đề nghị đơn vị quản lý duy tu bảo dưỡng kiểm tra, làm rào chắn, đóng cọc căng dây, xếp rọ đá và cắm biển cảnh báo nền đường bị sụt trượt nguy hiểm để cảnh báo cho người và phương tiện tham gia giao thông được biết khi tham gia giao thông qua đoạn tuyến trên, đồng thời tiếp tục rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh</p>
14	<p><b>Câu 102: Cử tri Nguyễn Thị Tiệp, thôn 4, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Khu Công nghiệp Sao Mai triển khai từ năm 2005 đến nay nhưng chưa đem lại hiệu quả cao. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, có kế hoạch thu hút đầu tư để tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Hiện nay tại KCN Sao Mai đã thu hút các dự án đầu tư hết quỹ đất sạch (Đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng), các dự án này đang trong giai đoạn xây dựng, khi dự án đi vào hoạt động sẽ thu hút lao động vào làm việc tại các cơ sở sản xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các sở, ngành có liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác bồi thường, GPMB đối với quỹ đất còn lại, khi có quỹ đất sạch đã được GPMB sẽ kêu gọi, thu hút đầu tư, tạo việc làm cho lao động.</p>
15	<p><b>Câu 121: Cử tri Đoàn Văn Tuấn, thôn 1, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà kiến nghị:</b> Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm, có kế hoạch tu sửa, nâng cấp bờ đập Hồ chứa 6C thuộc thôn 1, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Công trình hồ chứa 6C được Tổng công ty Cà phê Việt Nam xây dựng năm 1988 và giao cho Công ty TNHH MTV cà phê 704 quản lý, khai thác; Các hạng mục công trình gồm: Đập đất và tràn xả lũ bằng đất để tạo nguồn tưới cho cây cà phê trong khu vực lòng hồ. Đến năm 2014, công trình được bàn giao cho tỉnh Kon Tum và được giao cho Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi quản lý, khai thác (Theo Quyết định 1053/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum), tại thời điểm nhận bàn giao, công trình đã xuống cấp. Việc nâng cấp, sửa chữa công trình <u>cần nguồn kinh phí lớn</u>, tuy nhiên nguồn kinh phí sự nghiệp thủy lợi hàng năm còn hạn chế nên chưa thực hiện được. Hiện tại, khu tưới của công trình có khoảng 76,0 ha cà phê; hàng năm, để đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất, Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Kon Tum phải dùng bao tải đất nâng cao ngưỡng tràn để tích thêm nước phục vụ tưới cho diện tích theo hợp đồng của</p>

<sup>(37)</sup> Trong đó báo gồm kinh phí khắc phục 07 vị trí của tuyến đường Tu Mơ Rông - Ngọc Yêu gồm: Km0+760, Km2+500, Km5+200, Km5+970, Km8+180, Km8+460, Km9+755.

		<p>người dân trên địa bàn. Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Kon Tum đã mời cử tri và đại diện Ủy ban nhân dân xã Đăk Mar trực tiếp kiểm tra công trình, thống nhất giải quyết vấn đề cử tri nêu trên (có Biên bản làm việc kèm theo).</p>
16	<p><b>Câu 125: Cử tri A Pái, Bí thư chi bộ thôn Đăk Rao Lớn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô kiến nghị:</b> Dự án Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai Kon Tum được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2009, xây dựng trên diện tích hơn 150 ha. Sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ, vốn đầu tư, dự án vẫn chưa hoàn thành và đi vào hoạt động, gây lãng phí nguồn lực và mất đi sự kỳ vọng của chính quyền, người dân địa phương về việc đem lại động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cho cử tri được biết cụ thể về việc dự án này có tiếp tục đầu tư, xây dựng nữa hay không, dự kiến thời gian hoàn thành và đi vào hoạt động; nếu không triển khai dự án thì sẽ xử lý trách nhiệm của nhà đầu tư và công tác quản lý, sử dụng diện tích đất trên như thế nào.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Dự án Nhà máy Bột giấy và giấy Tân Mai Kon Tum đã được thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai, môi trường tại dự án (Theo Kết luận số 2874/KL-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) và Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát việc thực hiện Kết luận số 2874/KL-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cũng như việc triển khai thực hiện dự án<sup>(38)</sup> để đề xuất hướng xử lý tiếp theo đối với dự án theo đúng quy định. Vì vậy, kết quả giải quyết kiến nghị về nội dung liên quan dự án Nhà máy Bột giấy và giấy Tân Mai Kon Tum sẽ được thông tin đến quý cử tri trong thời gian tới</p>
17	<p><b>Câu 126: Cử tri A Định, thôn Đăk Pung, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô kiến nghị:</b> Chương trình vay vốn theo “Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn ngân sách vốn địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum” (ban hành kèm theo Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh) có mức cho vay thấp và thời hạn cho vay ngắn. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tăng mức cho vay và thời hạn cho vay để người dân trên địa bàn có đủ điều kiện</p>	<p><b>Trả lời:</b> Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thống kê, Cục Thuế tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan<sup>(39)</sup> để tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh cho phù hợp; trong đó có đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, sửa đổi mức cho vay và thời hạn cho vay; sau khi có ý kiến tham gia của các đơn vị, địa phương có liên quan, Sở Tài chính sẽ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy trình, quy định.</p>

<sup>(38)</sup> Thông báo số 5981/TB-VP ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về thông báo kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc về xử lý các nội dung liên quan đến dự án Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai Kon Tum của Công ty Cổ phần Tân Mai Tây Nguyên.

<sup>(39)</sup> Thông báo số 5794/TB-VP ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

	và thời gian trả vốn và lãi cho ngân hàng.	
18	<b>Câu 129: Cử tri Đồng Văn Am, thôn Ngọc Thụ, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi kiến nghị:</b> Hiện nay vào mùa mưa tại khu vực trước và 2 bên nhà chùa Hội Khánh, Quốc lộ 40 không có mương thoát nước nên khi mưa to nước từ trên đường chảy vào nhà dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, làm mương thoát nước để đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân.	<b>Trả lời:</b> Quốc lộ 40 đoạn Km0-Km7+300 (Đoạn qua chùa Hội Khánh) đã được đầu tư xây dựng năm 2002. Trong hồ sơ thiết kế đoạn tuyến từ Km4+200-Km4+400 (phía trái tuyến) không bố trí rãnh dọc thoát nước (Do khu vực bên trái tuyến là taluy âm). Qua thời gian nhiều người dân xây dựng nhà ở, nâng cao nền nhà dọc Quốc lộ 40 dẫn đến nước từ nền, mặt đường không có lối thoát nước tràn vào nhà dân. Việc đầu tư, bổ sung hệ thống thoát nước dọc qua khu vực này <u>cần kinh phí lớn</u> , trước mắt Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường thường xuyên kiểm tra, đào, vét rãnh dọc hạn chế nước từ nền mặt đường chảy vào nhà dân; về lâu dài Sở Giao thông vận tải sẽ tổng hợp báo cáo, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam bố trí kinh phí xây dựng hệ thống rãnh dọc đảm bảo thoát nước qua đoạn tuyến này và <u>triển khai thực hiện khi bố trí được nguồn vốn</u> .
<b>IV</b>	<b>KIẾN NGHỊ KHI GIẢI QUYẾT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NHIỀU SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG, CHƯA THỂ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC THỜI GIAN GIẢI QUYẾT</b>	
01	<b>Câu 5. Cử tri xã Đăk Nền, huyện Kon Plông kiến nghị:</b> Đề nghị các cấp chính quyền xử lý dứt điểm công tác đền bù cho người dân ở 2 thôn của xã Đăk Nền đã bị ảnh hưởng bởi lòng hồ thủy điện Đăk Đrinh	<b>Trả lời:</b> Về nội dung này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhiều lần kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương sớm xem xét cho ý kiến về khoảng chi phí 33,28 tỷ đồng của dự án để địa phương hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thủy điện Đăk Đrinh. Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2440/VPCP-NN ngày 30 tháng 3 năm 2020 và đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 3994/BCT-ĐL ngày 12 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có báo cáo số 182/BC-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2023 tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Bộ Công Thương đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đrinh xem xét chuyển chi phí bồi thường, hỗ trợ dự án thủy điện Đăk Đrinh để địa phương triển khai thực hiện; theo đó Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đrinh đã có báo cáo số 545/BC-DHC ngày 17 tháng 7 năm 2023 kiến nghị Bộ Công Thương quan tâm, xem xét, tham mưu Chính phủ sớm có văn bản chính thức về khoản chi phí tăng thêm hơn 33,28 tỷ đồng để Công ty có cơ sở thực hiện cấp kinh phí cho địa phương chi trả cho người dân. Vì vậy đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Đăk Nền thông tin đến cử tri các thôn thuộc xã Đăk Nền bị ảnh hưởng bởi lòng hồ thủy điện Đăk Đrinh biết
02	<b>Câu 8. Cử tri xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông kiến nghị:</b> Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có cơ	<b>Trả lời:</b> Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo liên ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Tài chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự thực hiện Dự án hỗ trợ phát

	<p><i>chế đặc thù về các thủ tục trồng rừng (chỉ định thầu) để đảm bảo tiến độ và đáp ứng kịp thời hỗ trợ cây giống cho nhân dân trồng</i></p>	<p>triển sản xuất để triển khai thực hiện các dự án trồng rừng sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước<sup>(40)</sup>, bên cạnh đó, để tháo gỡ khó khăn vướng mắc này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành chính sách cơ chế đặc thù cho ngành lâm nghiệp trong việc đấu thầu lựa chọn nhà thầu trồng rừng, cung ứng cây giống để kịp tiến độ và thời vụ trồng rừng<sup>(41)</sup>, do đó trong thời gian chờ ý kiến của Bộ ngành trung ương hướng dẫn, đề nghị các đơn vị, địa phương nghiên cứu Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản pháp luật có liên quan để triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật</p>
03	<p><b>Câu 25. Cử tri A Mĩm, thôn Kon Jodri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Đề nghị cấp trên quan tâm lắp đặt đèn chiếu sáng công lộ và trụ đèn báo tín hiệu giao thông (đèn xanh, đèn đỏ) tại điểm giao nhau giữa đường bê tông liên thôn Kon Jodri với tuyến đường tránh thành phố Kon Tum vì tại ngã tư này vào ban đêm đã xảy ra nhiều trường hợp bị tai nạn giao thông.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Tuyến tránh thành phố Kon Tum đã được bàn giao cho Khu Quản lý đường bộ III quản lý, theo kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh phối hợp với Khu Quản lý đường bộ III kiểm tra báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét lắp đặt đèn chiếu sáng công lộ và trụ đèn báo tín hiệu giao thông (đèn xanh, đèn đỏ) tại điểm giao nhau góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Sau khi có ý kiến của Cục Quản lý đường bộ III, Sở Giao thông vận tải sẽ thông tin đến cử tri.</p>
04	<p><b>Câu 31. Cử tri Đinh Thanh Sơn, thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Hiện nay, thành phố Kon Tum đã lên đô thị loại 2, đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn phường Ngô Mây đã thi công hoàn thiện và đưa vào sử dụng đã lâu. Tuy nhiên, đoạn đường Phan Đình Phùng - Tôn Đức Thắng (từ Phan Đình Phùng, Nguyễn Hữu Thọ (ngã tư Trung Tín) đến hết đường hai chiều) chưa được đầu tư xây dựng vỉa hè, mất mỹ quan đô thị. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sớm đầu tư xây dựng vỉa hè đoạn đường nói trên.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Đường Hồ Chí Minh đoạn qua nội thị thành phố Kon Tum đã được Bộ Giao thông vận tải chuyển thành đường địa phương theo Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên, hiện nay Bộ Tài chính chưa có quyết định điều chuyển tài sản từ Trung ương về địa phương quản lý, nên Khu Quản lý đường bộ III chưa có cơ sở bàn giao về Tỉnh quản lý. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục theo dõi, tham mưu kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh việc đầu tư sửa chữa, cải tạo tuyến đường này sau khi hoàn thiện các thủ tục bàn giao về Tỉnh quản lý, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương.</p>

<sup>(40)</sup> Công văn liên ngành số 1862/LN:SNN-TC-KHDT ngày 12 tháng 7 năm 2021 về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục triển khai các dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất.

<sup>(41)</sup> Báo cáo số 100/BC-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.



05	<p><b>Câu 32. Cử tri A Túp, thôn Plei Lay, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm sớm triển khai xây dựng cầu bắc qua lòng hồ Ia Ly (từ xã Ia Chim, thành phố Kon Tum đi huyện Sa Thầy) để đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế giữa thành phố Kon Tum và huyện Sa Thầy.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Việc đầu tư xây dựng cầu bắc qua lòng hồ Ia Ly đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021, dự án có tổng mức đầu tư 169 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, dự án vướng 5,20ha/8,12ha nằm trong quy hoạch chức năng 03 loại rừng (Thuộc địa phận huyện Sa Thầy), Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020 tại Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2023 và đang chờ Bộ thẩm định, do đó dự án chưa được bàn giao mặt bằng để thi công. Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo nhà thầu triển khai đúc cầu kiện (Dầm cầu ở phía mố M1 phía Kon Tum).</p>
06	<p><b>Câu 47. Cử tri Lê Thiện Luân, tổ dân phố 3, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Bộ đội về hưu trước kia nơi khám chữa bệnh ban đầu thường được đăng ký ở Tiểu đoàn Quân y 24 - Sư đoàn 10 nhưng hiện nay lại chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu về Bệnh viện Đa khoa tỉnh, không thuận tiện cho người dân. Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, giải quyết.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Bệnh xá Sư đoàn 10/Quân đoàn 3 (Tiểu đoàn Quân y 24 - Sư đoàn 10) chưa được Bộ Quốc phòng cấp lại Giấy phép hoạt động khi thay đổi địa điểm và người chịu trách nhiệm chuyên môn theo quy định tại Nghị định số 50/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội. Do đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum không có cơ sở để thẩm định, ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) năm 2023 theo quy định.</p> <p>Ngày 26 tháng 12 năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum có Công văn số 2290/BHXHGĐBHYT<sup>(42)</sup> đã đề nghị Sư đoàn 10 - Quân đoàn 3 kiến nghị cấp có thẩm quyền cấp lại Giấy phép hoạt động cho Bệnh xá Sư đoàn 10/Quân đoàn 3 theo đúng quy định. Sau khi Bệnh xá Sư đoàn 10/Quân đoàn 3 hoàn thiện đầy đủ hồ sơ và ký hợp đồng KCB BHYT, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum sẽ thông báo để cử tri và người tham gia BHYT biết, lựa chọn nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu theo đúng quy định.</p> <p>Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục theo dõi, đề nghị Sư đoàn 10 - Quân đoàn 3 kiến nghị cấp có thẩm quyền cấp lại Giấy phép hoạt động cho Bệnh xá Sư đoàn 10/Quân đoàn 3 theo đúng quy định để giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định<sup>(43)</sup>. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đã có Công văn số 3335/UBND-VX ngày 12 tháng 8 năm 2023 đề nghị Sư đoàn 10 - Quân đoàn 3 kiến nghị cấp có thẩm quyền</p>

<sup>(42)</sup> Về việc tạm dừng ký hợp đồng KCB BHYT năm 2023,

<sup>(43)</sup> Công văn số 2464/UBND-NN TN ngày 01 tháng 8 năm 2023 về việc theo dõi giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri Lê Thiện Luân, tổ dân phố 3, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum

	<p>cấp lại Giấy phép hoạt động cho Bệnh xá Sư đoàn 10/Quân đoàn 3 theo đúng quy định và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT để đảm bảo điều kiện tổ chức khám chữa bệnh BHYT cho người dân có thẻ BHYT trên địa bàn. Sau khi hợp đồng đã ký, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum kịp thời thông tin đến cử tri và người tham gia BHYT biết, lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu theo đúng quy định; trường hợp Sư đoàn 10 - Quân đoàn 3 không ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum, đề nghị Sư đoàn 10 có ý kiến đề nghị Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng bổ sung Phụ lục hợp đồng khám chữa bệnh BHYT để tổ chức khám chữa bệnh cho người bệnh có thẻ BHYT trên địa bàn, đồng thời thông báo cho cử tri biết, lựa chọn nơi khám chữa bệnh theo quy định. Đến nay, Sư đoàn 10 - Quân đoàn 3 chưa có ý kiến phản hồi về nội dung nêu trên.</p>
--	--